

## **ĐIỆN BIÊN QUA BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG - THÁNG 7/2022**

**001. ĐỨC HẠNH/ Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 765-NQ/QUTW// Quân đội nhân dân.- số 21992.- Ngày 3/7/2022 - Tr.3**

Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo; kiện toàn đội ngũ cán bộ khả năng làm tham mưu, đề xuất trong chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện cho các đối tượng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh; chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị ngày càng được nâng lên; làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng... là những kết quả nổi bật được Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên nêu rõ tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên đã khen thưởng 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW.

**002. VŨ THƯ/ HIỆU QUẢ “ TỰ SOI, TỰ SỬA” Ở ĐẢNG BỘ TRUNG ĐOÀN 82// Quân khu 2.- Số 1191.- Ngày 7/7/2022 - Tr.3**

**Đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” thời gian qua đã và đang tạo sức lan tỏa sâu rộng ở Đảng bộ Trung đoàn 82. Trao đổi với Phóng viên (PV) Báo Quân khu về hiệu quả đạt được, Thượng tá Cao Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn đã chia sẻ hiệu quả trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình “Tự soi, tự sửa” của đơn vị.**

**PV:** Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021, Đảng ủy Trung đoàn đã thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế. Đồng chí cho biết về kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm này như thế nào?

**Thượng tá Cao Xuân Thành:** Kỳ kiểm điểm năm 2021, Đảng ủy Trung đoàn đã chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm đó là: Lãnh đạo công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật có nội dung chưa thực sự vững chắc. Trình độ huấn luyện của một số cán bộ còn hạn chế (nhất là số cán bộ mới ra trường). Công tác phối hợp hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ bàn giao khu gia đình quân nhân ra địa phương còn chậm; lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên có nội dung hiệu quả chưa cao; tổ chức thực hiện phong trào thi đua có thời điểm chưa đồng bộ; chỉ đạo công tác chăn nuôi có thời điểm chưa linh hoạt, chủ động; chỉ đạo thực hiện ngày, giờ kỹ thuật có cấp ủy chưa sâu sát, tỷ mỉ.

Ngay sau khi kiểm điểm, Đảng ủy Trung đoàn đã xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, xác định nội dung, biện pháp, thời gian cụ thể khắc phục; phân công lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Đến nay, những hạn chế, khuyết điểm trên đã cơ bản được khắc phục.

**PV:** Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về - những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thời gian sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình “Tự soi, tự sửa”.

**Thượng tá Cao Xuân Thành:** Có thể khẳng định, hiệu quả “Tự soi, tự sửa” đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự và xây dựng Đảng bộ. Nổi bật là: Lãnh đạo, chỉ đạo tốt học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định, quy chế làm việc và quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả cao.

**PV:** Trong 6 tháng đầu năm, bên cạnh đạt được những kết quả vững chắc thì vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Quan điểm của đồng chí về vấn đề này như thế nào?

**Thượng tá Cao Xuân Thành:** Đảng ủy Trung đoàn luôn đánh giá khách quan, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân.

Về hạn chế, khuyết điểm: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính quy trong huấn luyện có thời điểm chưa cao, kết quả kiểm tra chưa đồng đều. Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nền nếp hoạt động sổ sách CTĐ, CTCT ở một số đơn vị có thời điểm chưa thường xuyên. Tính chủ động trong hoạt động tuyên truyền ở một số đơn vị có nội dung chưa cao. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần có mặt hiệu quả chưa cao (quản lý tiền sử bệnh, sức khỏe quân nhân).

Về nguyên nhân: Công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ, Đảng ủy Trung đoàn có thời điểm chưa có nhiều biện pháp quyết liệt giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, khắc phục hiệu quả một số hạn chế. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tham mưu của cơ quan có thời điểm chưa chủ động, chưa thống nhất cao; bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn có nội dung chưa toàn diện. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ chủ trì, trình độ kinh nghiệm, phương pháp có mặt chưa theo kịp tình hình, nhiệm vụ; công tác kiểm tra, đôn đốc chưa thật tỷ mỉ; chưa có nhiều biện pháp nắm chắc tình hình đơn vị. Tính tự giác học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phương pháp, tác phong công tác có đảng viên chưa thường xuyên.

**PV:** Triệt để khắc phục hạn chế, khuyết điểm, Đảng ủy Trung đoàn đã và đang triển khai những biện pháp hữu hiệu như thế nào, thưa đồng chí?

**Thượng tá Cao Xuân Thành:** Đảng ủy Trung đoàn đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự và xây dựng Đảng; khắc phục dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu. Chấp hành nghiêm nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của Đảng ủy; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, đề cao tính chiến đấu tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, chỉ huy, chủ trì các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; khuyến khích và bảo vệ cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì

lợi ích chung. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt khâu đột phá của Đảng ủy Quân khu và Đảng ủy Trung đoàn về “Nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Thường xuyên chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ...”

**PV:** Trân trọng cảm ơn đồng chí!

### **003. NHÓM PV/ CÔNG AN TỈNH ĐIỆN BIÊN VINH DANH 60 GƯƠNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN// Công an nhân dân.- Số 6192.- Ngày 11/7/2022 - Tr.3**

Sáng 10/7, Công an tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022).

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được ôn lại truyền thống hào hùng 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSND. Dù ở giai đoạn cách mạng nào, lực lượng CSND cũng luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; khẳng định vai trò là một trong những lực lượng nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn; vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm chiến đấu, lập nên những chiến công hiển hách, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những chiến công, thành tích, sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ CBCS Công an tỉnh Điện Biên nói chung và lực lượng CSND nói riêng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; huy động sức mạnh của các hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ ANTT; chủ động phân tích, dự báo đúng, sát tình hình; chủ động có các biện pháp, giải pháp trong phòng chống các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, nhất là hoạt động lập nhà nước riêng, tội phạm ma túy, hình sự; đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; tăng cường hợp tác quốc tế với Công an các tỉnh Bắc Lào, Công an TP Phô Nhĩ, Vân Nam, Trung Quốc để phòng chống tội phạm từ xa.

Tại lễ kỷ niệm Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tôn vinh, biểu dương 60 gương điển hình tiên tiến lực lượng CSND vì những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, "Vì an ninh Tổ quốc", "Vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân" xứng đáng "Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân, quên thân phục vụ".

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo UBND tỉnh đã trao các phần thưởng cho 1 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân

chương Chiến công Hạng Nhì, 4 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

#### **004. BÙI THỊ HƯƠNG/ HỘI NCT TỈNH ĐIỆN BIÊN HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM ĐẠT KẾT QUẢ NỔI BẬT// Người cao tuổi.- Số 144.- Ngày 21/7/2022 - Tr.5**

Sáu tháng đầu năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song Ban đại diện (BDD) Hội NCT tỉnh đã tích cực tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đặt ra, kết quả đạt được rất khả quan.

Ngay từ đầu năm đã ban hành quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Ban hành chương trình hành động cấp tỉnh và chỉ đạo hướng dẫn cấp huyện, thị xã, thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam. Tuyên truyền gần 45.000 NCT hưởng ứng sâu rộng bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, “Đoàn kết sáng tạo”, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể để tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đã tổng kết, đánh giá mô hình hoạt động BDD cấp tỉnh, cấp huyện làm cơ sở tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội NCT Việt Nam; với cấp uỷ, chính quyền địa phương chủ trương chuyển đổi mô hình tổ chức Hội bảo đảm sự thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức và phát triển hội viên. 6 tháng đầu năm kết nạp được 790 hội viên mới, nâng tổng số lên 44.700 hội viên, chiếm tỉ lệ 91% NCT toàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra, giám sát 3 đơn vị cấp huyện là Tòa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, định hướng giúp cơ sở trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đạt hiệu quả.

Phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Sở Y tế triển khai khám tư vấn, đo thị lực cho 12.650 NCT, tặng 660 kính nâng thị lực cho NCT khó khăn có bệnh về mắt. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND tỉnh Ban hành kế hoạch 1248/KH-UBND ngày 28/4/2022 về thực hiện “Chương trình hành động Quốc gia về NCT Việt Nam”; Tổ chức chúc thọ, mừng thọ 4.280 NCT nhân dịp Tết Nhâm Dần với số tiền 2,36 tỉ đồng; thăm hỏi, tặng quà 2.371 NCT nghèo, hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, khuyết tật trị giá 1,915 tỉ đồng từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Công thương (VietinBank), Trung ương Hội NCT Việt Nam và các tổ chức, đơn vị, CT Viet Na cá nhân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội cho 8.618 NCT.

Xây dựng mới 8 CLB, nâng tổng số lên 208 CLB các loại hình, thu hút hơn 6.000 NCT tham gia, trong đó ra mắt mới 3 CLB LTHTGN. 28 CLB LTHTGN tích cực hoạt động dần đi vào nền nếp, số vốn CLB nhiều nhất là 220 triệu đồng, ít nhất là 30 triệu đồng.

Tổ chức đoàn cán bộ chuyên trách công tác Hội cấp tỉnh, cấp huyện đi học tập kinh nghiệm mô hình xây dựng tổ chức Hội và xây dựng CLB LTHTGN ở một số tỉnh miền núi phía Bắc và Trung ương Hội đạt kết quả tốt mang lại ý nghĩa thiết thực.

Kí kết chương trình phối hợp hành động giữa Hội NCT tỉnh với Sở NN&PTNT về phòng chống thiên tai thảm họa, với Sở TN&MT về lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu, Hội Khuyến học học tỉnh về kh khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập nhằm phát huy vai trò NCT trong việc truyền dạy kinh nghiệm, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đã xây dựng kế hoạch và ban hành Điều lệ tổ chức hội thi thể thao 4 môn: Bóng chuyền hơi, cờ tướng, cầu lông và đi bộ vào trung tuần tháng 9 nhằm hưởng ứng “Tháng vì NCT Việt Nam” và Ngày Quốc tế NCT 1/10. Tuyển chọn đoàn vận động viên tham dự giải Bóng chuyền hơi và Cờ tướng toàn quốc do Trung ương Hội NCT Việt Nam và Tổng cục Thể thao phối hợp tổ chức. Biên tập và xuất bản cuốn thông tin “Công tác NCT tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2022 làm tài liệu tuyên truyền cho cơ sở .

## **005. HÀ LINH - VĂN THUẬN - HÀ HOÀNG/ ĐẢM BẢO AN TOÀN Ở VÙNG KHÓ// Giáo dục và Thời đại.- Số 161.- Ngày 7/7/2022 - Tr.7**

**Những ngày qua, các tỉnh miền núi liên tục ghi nhận tác động tiêu cực của thời tiết, thiên tai (mưa lũ, sạt lở đất...). Bên cạnh việc hoàn tất công tác chuẩn bị, các lực lượng địa phương đồng thời phải dồn sức ứng phó, nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất để Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra thuận lợi.**

### **Chủ động ứng phó thiên tai**

Điện Biên liên tục ghi nhận mưa lớn, gây sạt lở, ách tắc trên nhiều tuyến giao thông. Đặc biệt là trên tuyến Quốc lộ 12, 4H... lưu thông đi các huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, thị xã Mường Lay...

Theo ông Lương Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đường bộ II Điện Biên, từ Km0 đến Km71 (Quốc lộ 4H) chỉ trong 3 ngày 3 – 5/7 đã xuất hiện hơn 100 điểm sạt, lở taluy dương và lấp tắc cống. Tổng khối lượng sơ bộ ước tính trên 10.000 mét khối đất đá.

“Do có sự trao đổi từ trước nên đơn vị đã chủ động trong công tác phối hợp bảo đảm an toàn, thông suốt phục vụ thi tốt nghiệp. Các sự cố sau khi xảy ra đều được huy động tối đa máy móc, phương tiện và nhân lực để xử lý, bảo đảm thông suốt trong thời gian sớm nhất”, ông Tùng cho hay.

Dự báo trước tình hình, đa phần cán bộ, giáo viên làm thi tại các điểm thi xa (ngoài khu vực lòng chảo Điện Biên) đều bố trí di chuyển trước 1 ngày. Được phân công coi thi tại điểm Trường THPT Chà Cang (huyện Nậm Pồ), thầy Nguyễn Văn Thạch, Trường THPT Mường Luân di chuyển từ ngày 5/7.

Thầy Thạch cho hay, do mưa liên tục nên suốt chặng đường đi gặp không ít điểm sạt lở, gây nhiều khó khăn. Nặng nhất là trên Quốc lộ 4H, trong đó tại Km 50 khối lượng đất đá “khổng lồ” đã lấp trọn nền đường, khiến giao thông tê liệt cục bộ.

“Tôi đi sớm nên dắt xe qua được. Sau đó mưa to, đất, đá trên đồi sạt xuống liên tục thì tắc hoàn toàn. Một số giáo viên sợ muộn phải bơi qua suối. May mà có nhân dân hỗ trợ. Lực lượng cảnh sát giao thông và cán bộ địa chất đã rất cố gắng giúp đỡ cán bộ đi làm thi vượt qua chỗ sạt lở an toàn. Sự cố cũng được khắc phục sau đó vài giờ”, thầy Thạch cho hay.

Tương tự, thầy Nguyễn Mạnh Tuân, Trường THPT huyện Tuần Giáo phải vượt hơn 80km để đến điểm thi Trường THCS – THPT Tả Sìn Thàng nhận nhiệm vụ. Đây được xác định là điểm khó khăn nhất của huyện Tủa Chùa.

“Tôi đi từ 12 giờ trưa, đến 18 giờ tối mới tới nơi. Cả chặng gặp hơn 20 điểm sạt lở. Nhiều chỗ khó khăn, bùn lầy ngập gối phải vát vả mới dắt xe qua được. Có thầy cô cùng điểm thi với tôi xuất phát lúc 8 giờ sáng từ thành phố cũng 18 giờ tối mới tới nơi”, thầy Tuân chia sẻ.

Khó khăn trong di chuyển, song theo thầy Phạm Văn Hạ, Trưởng điểm thi Trường THPT Chà Cang thì do chủ động nên không cán bộ, giáo viên nào để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

“Mỗi cán bộ, giáo viên đều chủ động di chuyển sớm để có mặt tại điểm thi đúng thời gian quy định. Mặt khác cần phải ghi nhận sự phối hợp, hỗ trợ đặc lực của các lực lượng địa phương. Trong đó, tại mỗi điểm sạt lở đều có tổ đội lưu động hỗ trợ cán bộ làm thi di chuyển, vận chuyển đồ đạc an toàn”, thầy Hạ thông tin.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên, xác nhận: Toàn bộ cán bộ, giáo viên (bao gồm cả cán bộ giám sát của 2 Trường Đại học Tây Bắc và Thủy lợi được Bộ GD&ĐT điều động đến địa phương tham gia kiểm tra công tác coi thi) đều đã có mặt đầy đủ, an toàn tại các điểm thi vào ngày 5/7.

### **Hỗ trợ đặc lực thí sinh**

Những ngày qua tại huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) liên tục xảy ra mưa lớn, một số tuyến đường sạt lở, ách tắc cục bộ. Tuy nhiên, theo ông Trần Quang Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện, không thí sinh nào gặp khó khăn hoặc phải lo lắng trong việc di chuyển.

“Để thí sinh dự thi đầy đủ và an toàn, chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng có phương án hỗ trợ em ở xa, điều kiện khó khăn được ăn, nghỉ tập trung tại trường hoặc gần trường từ sớm. Vừa bảo đảm cho thí sinh ổn định các điều kiện, đồng thời cũng yên tâm tập trung cho thi cử”, ông Chiến chia sẻ.

Nhà em Tòng Văn Kiên, lớp 12A4, Trường THPT Than Uyên ở xã Tà Hừa, cách điểm thi khoảng 60km. Giao thông ở đây chủ yếu là cấp phối, đường đất... Mùa mưa thường xuyên xảy ra sạt lở, lầy lội, trơn trượt khó di chuyển. Ngay từ thời gian cao điểm ôn thi, Kiên được nhà trường tạo điều kiện cho về ở tập trung nội trú tại trường.

“Ở trong trường, em có chỗ nghỉ ngơi rộng rãi. Được thầy cô chăm sóc từ bữa ăn, giấc ngủ và thường xuyên động viên về tinh thần, hướng dẫn cách giữ ổn định tâm lý nên chúng em khá thoải mái. Đợt thi này em còn được nhận tiền hỗ trợ thêm. Hiện, em không có gì lo lắng, chỉ tập trung để làm sao làm bài thi tốt nhất”, Kiên bộc bạch.

Theo cô Huỳnh Thị Quế, giáo viên Trường THPT Than Uyên, sự hỗ trợ không chỉ tạo thêm động lực cho học sinh, mà còn tháo gỡ khó khăn cho nhà trường. Số tiền các thí sinh được hỗ trợ sẽ chia trong 3 ngày (từ 6 - 8/7). Theo đó, mỗi ngày 120 nghìn đồng sẽ bảo đảm đủ thực phẩm, dinh dưỡng 3 bữa/ngày cho học sinh.

Còn tại huyện Sốp Cộp – địa bàn biên giới khó khăn của tỉnh Sơn La, các nhà trường cũng chủ động mọi phương án hỗ trợ để thí sinh ổn định chỗ ăn, nghỉ, yên tâm thi cử. Cô Nguyễn Thị Thu, Trưởng điểm thi Trường THPT huyện Sốp Cộp, cho biết: Mặc dù, thời điểm mùa mưa có xảy ra mưa bão tại một số nơi, song không ảnh hưởng đến học sinh và công tác chuẩn bị tại điểm thi.

“Hiện có 40 học sinh ở ngoài, tuy nhiên đều có nhà nằm gần điểm thi, thuận lợi đi lại. Mọi khâu chuẩn bị đã được nhà trường lên phương án chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em yên tâm thi cử. Thời tiết từ 5/7 đến nay khá thuận lợi, không xảy ra mưa hoặc nắng nóng cục bộ nên tâm lý và sức khỏe của thí sinh ổn định”, cô Thu cho hay.

**“Sáng 5/7 các điểm thi đã họp phiên thứ nhất, bao gồm trưởng, phó trưởng, thư ký và thanh tra. Chiều cùng ngày kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ thi bảo đảm theo quy định. Ngày 6/7, toàn thể cán bộ làm công tác thi tiếp tục họp quán triệt và phân công nhiệm vụ tại điểm thi. Các thí sinh tham gia đăng ký thi thuận lợi, không gặp vướng mắc”. Ông Nguyễn Văn Đoạt (Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên).**

**006. Châu Tú Anh - Lâm Huyền/ Ngăn ngừa vấn nạn tự tử bằng lá ngón// An ninh biên giới.- Số 27.- Ngày 3/7/2022 - Tr.22**

Thời gian qua, mặc dù các cấp, các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, tuy nhiên, trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên vẫn thường xuyên xảy ra các vụ tự tử bằng lá ngón làm nhiều người tử vong. Trước thực trạng này, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Điện Biên Đông đã thực hiện nhiều giải pháp, đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân trên địa bàn nhằm ngăn ngừa, hạn chế các vụ tự tử bằng lá ngón.

#### **Nhức nhối các vụ tự tử bằng lá ngón**

Điện Biên Đông là huyện miền núi của tỉnh Điện Biên có hơn 95% dân số là người dân tộc thiểu số (Mông, Thái, Khơ Mú, Lào...), nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế. Đáng chú ý, trên địa bàn hiện còn tồn tại một số tập tục lạc hậu, mỗi khi gặp khó khăn, trở ngại, bế tắc trong cuộc sống, một số người tìm đến lá ngón để mong được “giải thoát”.

Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông, năm 2019, trên địa bàn xảy ra 111 vụ tự tử bằng lá ngón khiến 24 người tử vong; năm 2020 xảy ra 97 vụ tự tử bằng lá ngón, làm 20 người tử vong; năm 2021 xảy ra 95 vụ tự tử bằng lá ngón, 19 người tử vong. Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn huyện đã xảy ra hơn 30 vụ tự tử bằng lá ngón, làm 3 người tử vong. Các vụ tự tử bằng lá ngón chủ yếu xảy ra trong đồng bào dân tộc Mông, chỉ có một số ít trường hợp là người dân tộc Thái, Khơ Mú.

Hầu hết các xã đều xảy ra các vụ tự tử bằng lá ngón, song, tập trung chủ yếu ở địa bàn các xã: Phì Nhừ, Xa Dung, Keo Lô, Phình Giàng, Háng Lìa. Đối tượng tìm ăn lá ngón tự tử phổ biến trong độ tuổi từ 13 đến 25 tuổi. Điều đáng nói, nguyên nhân tìm ăn lá ngón tự tử của người dân hết sức đơn giản, như bị bố mẹ đánh mắng, bắt đi học, cấm cản yêu đương, không cho tiền mua xe, vợ chồng hoặc các cặp trai gái yêu đương cãi nhau, hay do nợ nần... cũng khiến các nạn nhân tìm đến lá ngón như một bài toán để giải thoát số phận.

Điển hình, như trường hợp của anh Hạ A Lụ, 21 tuổi, bản Na Sản B, xã Xa Dung, chỉ vì có chút xích mích, mâu thuẫn với gia đình, anh Lụ đã tìm đến lá ngón tự tử. Mới đây nhất, vào đầu tháng 6, chị Thảo Thị T, 34 tuổi, ở bản Phì Nhừ B, xã Phì Nhừ, sau khi xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với chồng, đã quyết định tìm đến cái chết bằng cách ăn lá ngón. Song, nhờ sự phát hiện kịp thời của người thân, các trường hợp trên đều được đưa đến Trung tâm Y tế huyện cấp cứu, giữ được mạng sống.

### **Cần truyền thông nâng cao nhận thức người dân**

Trước vấn nạn tự tử bằng lá ngón vẫn diễn ra thường xuyên, gây ra nhiều cái chết thương tâm cho người dân trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền huyện Điện Biên Đông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của người dân. Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên Đông đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/HU về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao dân trí, kỹ năng sống, xây dựng nếp sống văn minh trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Theo đó, giải pháp quan trọng hàng đầu được huyện quan tâm thực hiện là việc tuyên truyền về hệ lụy từ vấn nạn tự tử bằng lá ngón cho người dân; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết khó khăn, bế tắc trong cuộc sống; vận động bà con nâng cao trách nhiệm của bản thân với gia đình, cộng đồng và xã hội, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Mặt khác, UBND huyện cũng chỉ đạo Phòng Dân tộc chủ động kế hoạch, bố trí kinh phí tuyên truyền phòng chống nạn tự tử bằng lá ngón, xóa bỏ các tập tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang; chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh vào các tiết học ngoại khóa, tổ chức hội thi rèn luyện kỹ năng.

Để chung tay đẩy lùi nạn tự tử bằng lá ngón trên địa bàn, MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện cũng chủ động xây dựng kế hoạch, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền không tự tử bằng lá ngón cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, cộng đồng dân cư văn hóa; xóa bỏ các hủ tục, xây dựng mô hình “Dân vận khéo”; nêu gương người tốt, việc tốt để từng bước làm thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, tại các xã, thị trấn còn tích cực phát huy vai trò người có uy tín, trưởng dòng họ trong việc vận động nhân dân nói không với lá ngón; thành lập các Tổ dân vận khéo, Tổ hòa giải giỏi để giải quyết, xử lý các mâu thuẫn, tránh nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, tự tử bằng lá ngón...

Bà Lò Thị Chanh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Điện Biên Đông chia sẻ: “Để nâng cao nhận thức cho hội viên, thay đổi suy nghĩ tìm đến cái chết mỗi khi gặp chuyện không vui, xảy ra xô xát, mâu thuẫn trong gia đình..., các



cấp Hội phụ nữ huyện Điện Biên Đông thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, hội viên về kỹ năng sống, làm vợ, làm mẹ, cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, từ đó, điều chỉnh các mối quan hệ, biết thông cảm, nhường nhịn, chia sẻ lẫn nhau...”.

Được biết, bên cạnh việc chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm của hội viên để tìm hiểu nguyên nhân mâu thuẫn trong gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Điện Biên Đông còn chủ động tư vấn, giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn, hàn gắn rạn nứt, sớm ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, nảy sinh suy nghĩ tự tử bằng lá ngón. Hội cũng đã triển khai xây dựng mô hình “Phòng chống tự tử bằng lá ngón” tại xã Xa Dung với 30 thành viên; phối hợp với Phòng Tư pháp, Công an huyện tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số; lồng ghép tuyên truyền về bạo lực gia đình, phòng chống tự tử bằng lá ngón qua các buổi sinh hoạt chi hội, các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ; qua các câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”... Từ đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân, chung tay ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tự tử bằng lá ngón trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

### **007. HÀ KHÁNH VÀ CTV/ SỰ CỐ DO MƯA LŨ TẠI THỦY ĐIỆN PHI LĨNH: HƠN 200 CÁN BỘ, CHIẾN SĨ THAM GIA TÌM KIẾM NẠN NHÂN BỊ LŨ CUỐN TRÔI// Quân đội Nhân dân, số 21995, ngày 6/7/2022 - Tr.7+8**

Sau 3 ngày xảy ra sự cố do mưa lũ tại Thủy điện Phi Lĩnh (Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên), ngày 5-7, thời tiết vẫn diễn biến khó lường, công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên và các lực lượng chức năng huyện Nậm Pồ sử dụng máy móc, thiết bị, liên tục bơm nước ra ngoài để tìm kiếm công nhân bị mắc kẹt bên trong. Hiện lực lượng cứu nạn đã mở thông hơn 200m đường hầm. Do lượng nước ngập lớn, các lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận điểm cuối của đường hầm nhưng vẫn tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, sáng 3-7, trên địa bàn huyện Nậm Pồ xảy ra mưa lớn. Nước lũ bất ngờ tràn vào hầm Thủy điện Phi Lĩnh khiến 4 công nhân đang thi công bị cuốn trôi, 3 người may mắn được cứu nạn kịp thời, 1 công nhân vẫn bị mắc kẹt trong đường hầm. Theo nhận định của lực lượng chức năng, từ cửa hầm số 3 đến vị trí nghi công nhân bị mắc kẹt có chiều dài hơn 260m, lòng hầm có đường kính hơn 3m, hiện 150m đường hầm vẫn đang ngập bùn nước.

Chiều 5-7, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu thông tin, đơn vị vừa chỉ đạo Ban CHQS huyện Mường Tè huy động gần 60 cán bộ, chiến sĩ và dân quân giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trước đó, trong đêm mùng 4, sáng 5-7, trên địa bàn huyện Mường Tè, mưa lớn trên diện rộng đã làm nước dâng khiến hàng chục ngôi nhà tại khu 11, thị trấn Mường Tè bị ngập úng. Nhận được tin báo, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Ban CHQS huyện Mường Tè tham mưu với UBND huyện điều động lực lượng di dời người và tài sản đến nơi an toàn, khắc phục hậu quả ngập úng và tổng dọn vệ sinh môi trường.

**008. THANH TRUNG/ Si Pa Phìn Tìm thấy thi thể công nhân bị mắc kẹt trong hầm thủy điện// Công an nhân dân.- Số 6190.- Ngày 9/7/2022 - Tr.8**

Sau gần 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 2h5' sáng ngày 8/7, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Điện Biên cùng các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Lý A Dia (SN 1997), trú tại bản Long Đạo, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ - người bị nước lũ cuốn mắc kẹt ở trong hầm thủy điện Si Pa Phìn, khi anh đang thi công công trình tại đây.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 3/7, tại xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ) xảy ra lũ quét tại khe suối bản Phi Lĩnh, khiến 4 công nhân đang thi công thủy điện bị nước lũ cuốn trôi. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ tại địa phương đã cứu được 3 người. Anh Lý A Dia bị mắc kẹt trong hầm.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng phối hợp với UBND huyện Nậm Pồ tăng cường hơn 200 CBCS, huy động xe cứu nạn cứu hộ, máy bơm công suất lớn từ TP, các thiết bị chuyên dụng, đồ lặn tập trung tìm kiếm người bị nạn.

Thượng tá Thiệu Xuân Vương, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Điện Biên thông tin: Địa điểm xảy ra tai nạn ở sâu trong lòng đất, địa hình hiểm trở, trời mưa liên tục, nền đất sụt lún nghiêm trọng, lượng nước và đất đá tiếp tục đổ về theo lũ. Với đường hầm sâu gần 300m vẫn còn lượng lớn đất, đá, cành cây từ đợt lũ đầu tiên tràn vào nên công tác cứu nạn cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Đã có ít nhất 2 chiến sỹ bị thương, phải đưa đi cấp cứu do ngạt khí.

**009. XUÂN TƯ/ Tai nạn chết người vì di chuyển trong mưa lớn// Tiền phong.- Số 185.- Ngày 4/7/2022 - Tr.2**

Vào khoảng 7 giờ ngày 3/7, tại Km30, Quốc lộ 4H (đoạn thuộc địa phận xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) đã xảy ra một vụ tai nạn khiến 2 người vong.

Người thân trong gia đình nạn nhân cho biết, khoảng 5 giờ sáng 3/7, hai vợ chồng anh Lý Phúc Minh (SN 1988, trú tại xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ) và chị Phùng Mùi Nải (SN 1992) đi xe máy từ trung tâm xã Nà Hỳ về thành phố Điện Biên Phủ do anh Minh cầm lái. Khoảng 7 giờ, khi đến vị trí trên thì gặp trời mưa lớn, cùng đoạn đường xuống dốc nên có thể anh Minh đã mất lái lao xuống vực dẫn đến tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện Nậm Pồ cùng cơ quan chức năng đã huy động nhân lực, máy cẩu để trực vớt người và phương tiện. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

**010. QUỐC TUẤN VÀ LÊ LAN// ĐỘNG LỰC MỚI TỪ TUYẾN CAO TỐC TÂY BẮC// Nhân Dân.- Số 24374.- Ngày 25/7/2022 – Tr.4+8**

Dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Sơn La) và Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục để chuẩn bị khởi công xây dựng. Tuyến đường hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu vận

**tải, kết nối các tỉnh Tây Bắc Dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Sơn La) và Sơn La - Điện Biên -Cửa Bắc, giảm tải cho quốc lộ 6, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội các tỉnh Sơn La, Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.**

Hiện nay, kết nối giao thông từ Thủ đô Hà Nội đến hai tỉnh Sơn La và Điện Biên thông qua tuyến đèo đèo quốc lộ 6. Đây là tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, có độ dốc dọc tuyến lớn, bán kính cong nhỏ, nhiều khúc cua nguy hiểm, tầm nhìn hạn chế, tốc độ lưu thông thấp. Hằng năm, khu vực này thường xảy ra hiện tượng sạt lở, sương mù ở những vị trí đèo núi cao, hiểm trở, gây mất an toàn giao thông trên tuyến.

### **Động lực kết nối, phát triển kinh tế vùng**

Hai dự án nêu trên khi hoàn thành sẽ kết nối các tỉnh vùng Tây Bắc với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, với cửa khẩu biên giới Đông Bắc và cảng biển quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng). Với tỉnh Sơn La, tuyến cao tốc hoàn thành sẽ tạo động lực mạnh mẽ để thu hút đầu tư, sớm hình thành khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh cho biết: Việc đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu (đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La) sẽ góp phần tạo động lực cho tỉnh Sơn La và các tỉnh Tây Bắc phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đồng thời từng bước hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam theo quy hoạch. Qua đó, tạo điều kiện khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của các tỉnh vùng Tây Bắc, nhất là kết nối hai khu du lịch quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể, gồm khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình và khu du lịch quốc gia Mộc Châu, cũng như rút ngắn thời gian di chuyển từ Sơn La về Hà Nội.

Với tỉnh Điện Biên, khi tuyến cao tốc từ thành phố Sơn La đi Điện Biên hoàn thành sẽ tạo trục kết nối đô thị trung tâm giữa hai tỉnh; kết nối vùng kinh tế động lực phát triển tỉnh Điện Biên là thành phố Điện Biên Phủ với trung tâm vùng kinh tế phát triển nông-lâm nghiệp và công nghiệp chế biến, ngành chăn nuôi của tỉnh (tại huyện Tuần Giáo). Theo Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên Trần Thanh Kiên, tỉnh Điện Biên kết nối với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La theo tuyến quốc lộ 279 và quốc lộ 6 với khoảng cách đến Thủ đô Hà Nội khoảng 458km (thời gian di chuyển trung bình là 12 giờ xe chạy); kết nối với tỉnh Lai Châu, Lào Cai thông qua quốc lộ 12 và quốc lộ 4D với khoảng cách Điện Biên-Lai Châu khoảng 200km và Điện Biên-Lào Cai khoảng 300km. Song các tuyến quốc lộ này đều có quy mô đường cấp IV miền núi, có độ dốc dọc lớn, quanh co liên tục, đi qua nhiều vị trí núi cao, vực sâu. Đây là “nút thắt” lớn hạn chế giao thương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô chia sẻ, Điện Biên rất mong sớm đầu tư, hoàn thành tuyến cao tốc Sơn La-Điện Biên tạo động lực mạnh mẽ để tỉnh phát triển toàn diện trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường bộ cao tốc đoạn Hòa Bình-Mộc Châu (tỉnh Sơn La) có chiều dài 63km đã được phê duyệt chủ trương đầu tư triển khai trước năm 2025; đoạn Mộc

Châu-thành phố Sơn La dài 105km được quy hoạch đầu tư trước năm 2030. Riêng đoạn thành phố Sơn La-Điện Biên có chiều dài 200km quy hoạch đầu tư sau năm 2030. Tuy nhiên, Quyết định này cũng nêu rõ: “Đối với các dự án quy hoạch đầu tư sau năm 2030, trường hợp các địa phương có nhu cầu đầu tư phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và huy động được nguồn lực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho đầu tư sớm hơn”.

### **Nỗ lực triển khai**

Thực hiện Quyết định số 1454/QĐ-TTg, thời gian qua các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Hòa Bình nỗ lực triển khai các phần việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền. Hiện nay, tuyến cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu (tỉnh Sơn La) được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt đầu tư đoạn km0-km19 theo dự án đầu tư đường liên vùng Hòa Bình-Hà Nội, kết nối với tuyến cao tốc Sơn La; đoạn tuyến km19-km53 đang được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh thông tin thêm: Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban và đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành. Theo các Quyết định phân bổ nguồn vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn, đến nay, tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí cho hai tỉnh Sơn La, Hòa Bình 9.800 tỷ đồng, trong đó, tỉnh Sơn La được phân bổ 1.800 tỷ đồng. Sơn La đã chủ động nguồn vốn đối ứng hơn 1.990 tỷ đồng, đáp ứng đủ nguồn vốn để thi công 31,6km trên tuyến thuộc địa phận tỉnh, phần đầu đến giữa năm 2023 sẽ khởi công dự án.

Với Điện Biên, thời gian qua địa phương này đặc biệt quan tâm kêu gọi thu hút đầu tư để huy động mọi nguồn lực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có tuyến đường bộ cao tốc đoạn Sơn La-Điện Biên. Ngoài nguồn vốn từ các nhà đầu tư đề xuất, Điện Biên đang tích cực triển khai thực hiện kế hoạch khai thác quỹ đất tạo nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng, ưu tiên vốn đầu tư cho các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh, bao gồm Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc từ thành phố Sơn La-Điện Biên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô cho biết, căn cứ khả năng cân đối nguồn lực và nhu cầu đầu tư phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đến năm 2030, Điện Biên đã đề xuất và được Chính phủ đồng ý giao Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án xây dựng đường cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1 theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BTL trong giai đoạn 2022-2030 với tổng mức đầu tư dự kiến 8.177 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay). Để bảo đảm khả năng thực hiện dự án, trước mắt, Điện Biên thực hiện đầu tư đoạn tuyến từ thành phố Điện Biên Phủ đến nút giao km15+800/QL.279 (xã Búng Lao, huyện Mường Ảng) giai đoạn 1, có tổng chiều dài khoảng 50km (gồm 45km tuyến chính và 5km đoạn kết nối vào quốc lộ 279 để bảo đảm việc vận hành, kết nối khai thác).

Với niềm mong mỏi và kỳ vọng tuyến cao tốc Hòa Bình-Sơn La và Sơn La-Điện Biên sớm được triển khai, thời gian qua cấp ủy, chính quyền các địa phương có tuyến cao tốc chạy qua đều dốc sức thực hiện các phần việc. Việc cần tập trung hiện

nay là thông tin, tuyên truyền lộ trình, thời gian và phạm vi triển khai dự án trên thực địa để người dân địa phương hiểu, đồng thuận góp sức để dự án sớm hoàn thành.

## **011. BÍCH HẠNH/ Kiểm lâm Điện Biên tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ rừng// Nhân dân.- Số 24352.- Ngày 3/7/2022 - Tr.6**

**Là tỉnh có diện tích rừng lớn, địa bàn rộng với phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số có thói quen sinh sống, sản xuất phụ thuộc rừng cho nên nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng của lực lượng Kiểm lâm Điện Biên rất vất vả. Song nhờ chủ động triển khai các biện pháp: Tuần tra, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng (BVR); tăng cường lực lượng về các "điểm nóng" thường xảy ra phá rừng và xử lý nghiêm các vi phạm xâm hại rừng... Kiểm lâm Điện Biên đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.**

Trò chuyện với chúng tôi, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên Hà Lương Hồng cho biết: Trong tổng diện tích quy hoạch lâm nghiệp (694.000ha) của tỉnh Điện Biên, hiện có hơn 407.000ha rừng tự nhiên, rừng trồng. Hầu hết diện tích rừng ở Điện Biên trải khắp các huyện, thị, thành phố. Trong khi đó, dân số ở địa phương chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số: H'Mông, Thái, Hà Nhì, Dao, Kháng... có thói quen sống, tập quán gắn bó với rừng khiến rừng ở Điện Biên luôn đứng trước nguy cơ bị xâm hại, chặt phá.

Bên cạnh đó là con số trên 27 nghìn người lao động từ các địa phương khác trở về do mất việc làm, thu nhập không ổn định vì dịch Covid-19 trong 2 năm (2020 và 2021), càng khiến nguy cơ xâm hại rừng ở Điện Biên trở nên nghiêm trọng hơn. Thực tế, tại các xã: Nà Khoa, Na Cô Sa, Nậm Nhừ, Nậm Chua thuộc huyện Nậm Pồ và 2 xã (Quảng Lâm, Nậm Kè) thuộc huyện Mường Nhé đã xảy ra nhiều vụ phá rừng do người dân không có việc làm, thu nhập, hiểu biết pháp luật quản lý, BVR còn nhiều hạn chế.

Nhận thức đầy đủ các nguy cơ, thực trạng ảnh hưởng đến rừng, ngay từ đầu năm 2022, Chi cục Kiểm lâm Điện Biên đã chủ động xây dựng chương trình công tác, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm cả năm, kế hoạch nhiệm vụ cụ thể hằng quý, hằng tháng triển khai đến toàn lực lượng. Trong thời kỳ cao điểm BVR và phòng cháy, chữa cháy rừng (thường từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau) là mùa sản xuất trên nương của nhân dân cho nên lực lượng kiểm lâm phải căng mình thực hiện tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp BVR; không chặt phá rừng, không đốt rừng làm cháy lan sang rừng.

Để thực hiện hiệu quả biện pháp phòng, chống cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm Điện Biên thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin dự báo Khí tượng Thủy văn Điện Biên và thông tin cảnh báo cháy rừng trên trang thông tin điện tử của Cục Kiểm lâm để kịp thời thông báo dự báo cấp dự báo cháy rừng đến các cơ quan, đơn vị và chủ rừng. Tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh luôn có cán bộ trực điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin cảnh báo cháy rừng và các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tuần tra BVR được Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thường xuyên, nhất là

thời điểm trước mùa khô hằng năm. Trong 5 tháng đầu năm 2022, lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức tuần tra 2.021 lượt với 12.060 người tham gia, tập trung tại các khu vực có nguy cơ phá rừng, cháy rừng, khai thác lâm sản. Việc tuyên truyền nâng cao ý thức của hộ gia đình, cá nhân cùng được lực lượng kiểm lâm các cấp quan tâm triển khai. Qua đó, có 5.713 người tham gia các buổi tuyên truyền quản lý, BVR do lực lượng kiểm lâm phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức.

Với các địa bàn là "điểm nóng" về phá rừng tại các xã: Nà Khoa, Na Cô Sa, Nậm Nhừ, Nậm Chua (huyện Nậm Pồ) và 2 xã: Quảng Lâm, Nậm Kè (huyện Mường Nhé), Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tăng cường cán bộ về cơ sở hỗ trợ kiểm lâm địa bàn tổ chức họp dân tuyên truyền quy định pháp luật quản lý, BVR; thường xuyên tổ chức tuần tra các khu vực giáp ranh nương sản xuất của người dân và các khu rừng hẻo lánh có nguy cơ bị xâm hại. Theo chỉ đạo từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh, hằng tháng Hạt Kiểm lâm 2 huyện Nậm Pồ và Mường Nhé đều có văn bản báo cáo tình hình địa bàn và tham mưu UBND huyện đôn đốc, chỉ đạo các xã tăng cường quản lý, BVR; thành lập các tổ quản lý, BVR thôn, bản đồng thời cắt cử người luân phiên tuần tra, canh gác, kịp thời thông báo, tố giác các vụ vi phạm về rừng đến chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Về phương tiện, trang thiết bị Chi cục cũng dành sự ưu tiên cho các địa phương này.

Ông Hà Lương Hồng cho biết: Không chỉ tăng cường nhân lực cho các địa bàn "điểm nóng" về tình trạng phá rừng, Chi cục còn trang bị hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, như: Flycam, hệ thống máy định vị GPS, máy tính hiện đại, đồng bộ cho lực lượng kiểm lâm địa bàn. Các thông tin, văn bản chỉ đạo quản lý, BVR đều được cập nhật kịp thời đến kiểm lâm cơ sở...

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, nhất là giải pháp tăng cường nhân lực, phương tiện cho các "điểm nóng" cho nên công tác quản lý, BVR ở Điện Biên có nhiều chuyển biến tích cực. 5 tháng qua, toàn tỉnh không ghi nhận vụ cháy rừng nào; địa điểm ghi nhận biến động tăng diện tích rừng lên tới 2.210 điểm (12.112ha) trong khi biến động diện tích rừng giảm chỉ ghi nhận tại 377 điểm (451,5ha). Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, chủ đầu tư dự án các công trình: Đường giao thông, thủy điện, đường điện... có sử dụng đất rừng được lực lượng Kiểm lâm Điện Biên thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, kịp thời; không để xảy ra tình trạng lấy lý do làm dự án để xâm hại rừng.

## **012. VĂN THÀNH CHƯƠNGHỒI SINH CÔNG TRÌNH GIẢM NGHÈO TRỊ GIÁ HƠN 5 TỶ ĐỒNG// Lao động.- Số 153.- Ngày 5/7/2022 - Tr.1+3**

**Một công trình nước sinh hoạt thuộc dự án giảm nghèo tại xã Keo Lôm, huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên được đầu tư hơn 5 tỉ đồng. Thế nhưng công trình này đã bị bỏ hoang nhiều năm, từ ngay sau khi hoàn thành. Sau khi Báo Lao Động phản ánh, mới đây nhà thầu đã phục và bàn giao công trình sau khi sửa chữa cho UBND xã Keo Lôm quản lý, vận hành.**

### **CÔNG TRÌNH “ĐÁP CHIẾU” NGAY SAU KHI HOÀN THÀNH**

Ngày 4.3.2022, Báo Lao Động có bài phản ánh: “Công trình hơn 5 tỉ đồng bị bỏ hoang ngay sau khi hoàn thành”. Theo đó, công trình nước sinh hoạt bản Mù Xi

Cơ, Tia Ghênh A, B, C thuộc xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên thuộc Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc, giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư trên 5 tỉ đồng được khởi công ngày 1.1.2016 và hoàn thành ngày 28.5.2017. Tuy nhiên, ngay sau đó công trình này liên tục gặp sự cố vỡ đường ống, rồi “đắp chiếu” trong nhiều năm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình này do Ban quản lý Dự án giảm nghèo tỉnh Điện Biên (thuộc Sở KHĐT) làm chủ đầu tư và nhà thầu là doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 17 (Điện Biên). Công trình gồm các hạng mục: Trạm lọc áp lực 10m<sup>3</sup>/h và tuyến ống có tổng chiều dài hơn 11km (11.109,4m)...

Trao đổi với phóng viên, ông Mùa A Văn - Phó chủ tịch UBND xã Keo Lôm cho biết: “Khi công trình hoàn thành thì chỉ hoạt động được vài hôm rồi bị vỡ đường ống. Sau đó họ cũng có sửa vài lần nhưng cứ sửa xong lại vỡ và họ không sửa nữa...”.

Theo đó, hàng trăm hộ dân, 3 trường học, Trạm Y tế và các đơn vị trên địa bàn vẫn phải tự đi lấy nước từ khe suối hoặc khoan giếng để có nước sinh hoạt. Tuy nhiên không phải ai khoan giếng cũng có nước do địa chất ở đây rất khó, ngoài ra theo cán bộ và người dân ở đây thì nguồn nước này nhiễm chì khá nặng rất ảnh hưởng đến sức khỏe.

Còn ông Vừ Súa Tùng - Trưởng bản Tia Ghênh C thì cho biết: “Chúng tôi cũng đã nhiều lần đề nghị với các cấp, các ngành trong các cuộc họp, tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên đến nay tình trạng này vẫn chưa được khắc phục”.

Để giải quyết tạm thời vấn đề nước sinh hoạt, ông Tùng đã tự bỏ tiền ra mua hơn 600m đường ống để dẫn nước từ khe núi về bể chứa nhưng cũng chỉ đủ phục vụ cho khoảng 4 gia đình hàng xóm và các thầy cô giáo sống gần đó.

### **CÔNG TRÌNH CHỈ “HỒI SINH” SAU KHI BÁO CHÍ VÀO CUỘC**

Ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh, ngày 7.3, Sở KHĐT Điện Biên đã thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Ông Nguyễn Phi Sông - Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Điện Biên - cho biết, sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh, Sở KHĐT đã cho rà soát và xác định đây là công trình thuộc dự án giảm nghèo giai đoạn 2 (Dự án WB). "Do Ban quản lý dự án WB đã giải thể từ năm 2019 nên chúng tôi cũng phải cho thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm của các bên liên quan" - ông Sông nói.

Sau khi kiểm tra hiện trạng, xác định nguyên nhân, đoàn kiểm tra đã làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời yêu cầu nhà thầu sửa chữa, khắc phục sự cố để đảm bảo công trình hoạt động lâu dài đảm bảo cấp nước sinh hoạt như mục tiêu ban đầu của dự án.

Theo đó, cùng với sự giám sát của đại diện chủ đầu tư, đơn vị nhà thầu đã tiến hành rà soát nguồn nước, thay đoạn đường ống dẫn nước vượt suối từ ống nhựa sang ống kẽm và sửa chữa nhiều đoạn đường dẫn, van điều tiết đã hư hỏng... Đến đầu tháng 5.2022, nước đã được dẫn về đến bể chứa tập trung và đến cuối tháng 5, nước đã về đến các trường học, cơ quan đơn vị và các hộ dân ở khu vực trung tâm.

Tuy nhiên, phải đến ngày 30.6, tức là sau hơn 1 tháng thì đại diện chủ đầu tư và nhà thầu mới có thể bàn giao công trình sau khi sửa chữa cho UBND xã Keo Lôm

quản lý, vận hành và phát huy giá trị công trình. Tại buổi bàn giao, đại diện chủ đầu tư và nhà thầu cũng thống nhất “bảo hành” đường ống trong vòng 1 năm nếu như xảy ra sự cố do khách quan.

Nguyên nhân của sự chậm chễ trong công tác sửa chữa và bàn giao, theo đại diện chủ đầu tư thì do sự phối hợp giữa UBND xã Keo Lôm và nhà thầu chưa chặt chẽ. “Nếu công tác phối hợp giữa UBND xã và các bên liên quan tốt hơn thì công trình đã có thể đi vào hoạt động từ cách đây hơn 2 tháng” - vị này nói.

Theo đó, trong quá trình khắc phục sự cố, đơn vị đầu tư đã gặp phải những vướng mắc như: 1 số hộ dân đã chặt đường ống để lấy nước vào ruộng, một số thì chặn nguồn nước và nhiều hộ khác thì không đăng ký sử dụng nước nữa vì đã tự dẫn nước từ khe núi về và hiện tại là mùa mưa nên không thiếu nước...

Theo tìm hiểu của PV, trước đó UBND xã đã giao cho các trưởng bản vận động người dân nhưng không hiệu quả. Sau đó, ông Mùa A Văn - Phó Chủ tịch UBND xã phải trực tiếp vận động, thuyết phục bằng và đưa ra những căn cứ về vi phạm theo quy định của pháp luật thì người dân mới đồng thuận.

Một công trình nước sinh hoạt thuộc dự án giảm nghèo được đầu tư hơn 5 tỉ đồng để giúp cho người dân có cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng chỉ vì những lý do rất nhỏ (vỡ đường ống do chất liệu không phù) mà công trình phải “đắp chiếu” gần 5 năm, người dân thì khốn khổ vì thiếu nước. Trong vụ việc này, ngoài trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu còn có trách nhiệm không nhỏ của chính quyền - đơn vị hưởng thụ và chịu trách nhiệm quản lý vận hành. Nếu báo chí không vào cuộc, thì không biết công trình hơn 5 tỉ đồng này còn nằm im đến bao giờ?

### **013. VINH DUY/ LẠC ĐỔ THAY CÂY LÚA, NÔNG DÂN NA SON “GẶP VẬN ĐỔ”// Nông thôn ngày nay.- Số 114.- Ngày 19/7/2022 - Tr.9**

**Đưa lạc đổ vào trồng thay lúa, nhiều hộ dân xã Na Son (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) đã nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình.**

Cây lạc đổ phù hợp với thổ nhưỡng ở Na Son, lại không phụ thuộc vào phân bón nên các gia đình đã giảm được chi phí sản xuất. Sau vụ đông xuân, bà con sẽ tiếp tục trồng lạc ở vụ hè thu, nâng cao hệ số sử dụng đất.

Nhiều năm nay, gia đình Lò Văn Thiện, bản Sur Lư, xã Na Son, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) đều trồng lạc trên diện tích đất nông nghiệp của gia đình mình. Nhờ trồng lạc, thu nhập của gia đình anh được cải thiện đáng kể. Hiệu quả kinh tế mà cây lạc đổ mang lại hơn nhiều lần so với cây lúa và các cây trồng khác.

Anh Thiện cho biết: Năm nay gia đình tôi trồng khoảng 1.000m<sup>2</sup> giống lạc đổ. Xác định là cây màu mang lại hiệu quả kinh tế, nên hàng năm gia đình tôi đều chủ động về số lượng hạt giống, làm đất, kết hợp với chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật mà cán bộ khuyến nông bản, Phòng Nông nghiệp huyện hướng dẫn. Nhờ vậy toàn bộ diện tích trồng lạc của gia đình tôi phát triển tốt, không bị ảnh hưởng các loại sâu bệnh gây hại.



Trước đây người dân xã Na Son chủ yếu gieo trồng tự phát, manh mún nên năng suất, sản lượng thấp. Những năm gần đây, được sự quan tâm của chính quyền huyện Điện Biên Đông, xã Na Son đã chú trọng phát triển cây lạc đỏ theo Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"; vận động người dân mở rộng diện tích... Đến nay lạc đỏ Na Son đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương.

Cũng theo người dân nơi đây, vụ lạc năm nay có nhiều tín hiệu khả quan hơn vụ trước nhờ nắng ấm, mưa nhiều cây lạc có điều kiện phát triển, ra hoa đều, đậu củ sai. Trước đây, lạc sau thu hoạch chủ yếu để dùng phục vụ trong đời sống của bà con thì hiện nay đã trở thành sản phẩm hàng hóa bán ra thị trường tăng thu nhập. Củ lạc tươi được bán với giá từ 15 000 – 17 000 đồng/kg, lạc khô bán 30 000 đồng/kg, cao gấp nhiều lần lúa, ngô, đậu tương.

Vào vụ lạc, thương lái xuống tận ruộng thu mua mà có khi người dân không có bán. Trồng lạc không lo bị tiểu thương ép giá như các mặt hàng nông sản khác.

Ông Lò Văn Xương, Chủ tịch UBND xã Na Son, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) cho biết: Hiện toàn xã Na Son có hơn 30 ha diện tích đất trồng lạc với 200 hộ dân thuộc 5 bản tham gia, chủ yếu là bà con người dân tộc Thái. Năng suất lạc đỏ ước đạt 15 tạ/ha. Lạc đỏ Na Son có đặc trưng riêng nên được thương lái từ khắp nơi đến tận thôn, bản để thu mua. Hiện chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp huyện Điện Biên Đông đang quy hoạch để phát triển, mở rộng diện tích cũng như nâng cao năng suất cho cây lạc ở xã Na Son.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Trưởng Phòng NNPTNT huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) đánh giá: Sản phẩm lạc đỏ Na Son là sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao, giúp người dân nâng cao thu nhập và đang có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển. Bởi vậy chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn đang từng bước xây dựng định hướng để đưa lạc đỏ Na Son trở thành cây trồng chủ lực giúp người dân địa phương xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp huyện sẽ tham mưu cho huyện mở rộng diện tích và quy hoạch vùng trồng lạc đỏ cụ thể để định hướng cho bà con phát triển bền vững.

#### **014. TN/ ĐIỆN BIÊN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH AN TOÀN, HẤP DẪN// Lao động xã hội.- Số 84.- Ngày 14/7/2022 - Tr.9**

UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch Điện Biên đến năm 2025, nhằm giới thiệu điểm đến an toàn, các sản phẩm du lịch, văn hóa đặc trưng; phấn đấu đưa du lịch Điện Biên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững, trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Theo đó, nội dung Kế hoạch phải bám sát các Nghị quyết về phát triển du lịch của Trung ương và tỉnh, các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện phải trọng tâm, trọng điểm, gắn quảng bá xúc tiến với thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển du lịch của Điện Biên trong từng giai đoạn, bảo đảm lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện phát triển du lịch.

Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch đảm bảo chất lượng, mang tính đột phá, nhất quán về nội dung và hình thức thể hiện phong phú, hiện đại; phù hợp với các

quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh trong giai đoạn mới. Ưu tiên đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch bằng các sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng sản phẩm dịch vụ, môi trường du lịch an toàn, thân thiện và mến khách. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư tích cực tham gia vào quảng bá, xúc tiến du lịch. Từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.

## **015. PHẠM KIÊN - HÀ KHÁNH/ KHƠI DẬY TIỀM NĂNG DU LỊCH ĐỀN ĐIỆN BIÊN PHÁT TRIỂN// Quân đội nhân dân.- Số 22018.- Ngày 29/7/2022 - Tr.1+5**

**Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phấn đấu đến năm 2025 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nền tảng đưa Điện Biên trở thành một trong những trung tâm du lịch hấp dẫn của khu vực Tây Bắc và cả nước. Đó là mục tiêu được Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 14-10-2016 của HĐND tỉnh Điện Biên về thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đề ra (Nghị quyết 31). Sau hơn 5 năm triển khai, Điện Biên đã có những bước chuyển quan trọng, song còn nhiều phần việc phải làm để nâng tầm giá trị.**

### **Dấu ấn về nguồn**

Chúng tôi viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ vào một ngày giữa tháng 7-2022. Trong dòng người tấp nập từ khắp mọi miền Tổ quốc hội tụ về “cõi thiêng”, chúng tôi gặp và trò chuyện với ông Phạm Thanh Hậu, 60 tuổi, ở huyện Đồng Phú (Bình Phước). Ông Hậu tâm sự: “Ước nguyện của tôi là đưa mẹ già và các con cháu một lần đến với Điện Biên Phủ, mảnh đất truyền thống lịch sử, hào hùng của cha ông. Hôm nay, gia đình chúng tôi đã toại nguyện. Các con, các cháu sẽ hiểu hơn, tự hào hơn về lịch sử dân tộc”.

Đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ được khởi công vào ngày 13-3-2021, đúng ngày quân ta mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ 67 năm về trước. Sau hơn một năm triển khai xây dựng, công trình hoàn thành với sự hợp sức của các tổ chức, nhà hảo tâm toàn quốc. Đúng như kỳ vọng của đồng chí Lê Thành Đô, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên từng khẳng định: “Ngôi đền được xây dựng từ lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ đối với các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ, sẽ là điểm đến du lịch tâm linh thu hút đông đảo du khách trong hành trình về nguồn tri ân”.

Sau nhiều lần lỡ hẹn, bức tranh Panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ được đưa vào khai thác tạo điểm nhấn mạnh mẽ, cuốn hút du khách. Hơn một tháng nay, hầu như cán bộ, nhân viên bảo tàng làm việc hết công suất, không có ngày nghỉ. Bà Vũ Thị Tuyết Nga, Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chia sẻ: “Du lịch Điện Biên đang hồi sinh mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19. Có ngày chúng tôi đón gần 1.000 lượt khách. Đây là niềm vinh dự, tự hào, là trọng trách để chúng tôi nỗ lực làm tốt hơn công tác phục vụ đón tiếp, góp phần phát triển du lịch Điện Biên”.

Kể từ khi triển khai Nghị quyết 31 về phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, trong giai đoạn 2016-2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng phù hợp với lợi thế và tiềm năng của tỉnh. Theo đó, có 4 loại hình cho khách trải nghiệm: Du lịch lịch sử gắn với Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; du lịch văn hóa khai thác bản sắc lễ hội, phong tục tập quán, ẩm thực; du lịch cộng đồng; du lịch sinh thái, khám phá, trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên: Hồ Pá Khoang, rừng Mường Phăng, đèo Pha Đin, hang động Pa Thơm... Đặc biệt, các điểm du lịch tâm linh, hệ thống đền thờ, nghĩa trang đang ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách và nhân dân địa phương.

### **Khai thác tiềm năng du lịch**

Với cộng đồng 19 dân tộc anh em, mỗi dân tộc lại có những nét đặc trưng về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục, tập quán, đây là tiềm năng, lợi thế riêng có, tạo động lực để Điện Biên phát triển du lịch. Đặc biệt, đối với ngành văn hóa, du lịch tỉnh Điện Biên, Nghị quyết 31 ra đời được ví như “một cuộc cách mạng”, kỳ vọng làm chuyển biến ngành du lịch tỉnh nhà. Bằng chứng là ngay sau đó, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định, chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện, cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển du lịch trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm. Các địa phương, căn cứ vào tiềm năng, thế mạnh của mình xây dựng các nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch.

Chúng tôi có dịp tham quan bản văn hóa Che Cẩn, xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ, nơi đang lưu giữ, bảo tồn nhiều giá trị văn hóa Thái cổ độc đáo. Du khách đến đây sẽ được hòa mình trong không gian văn hóa dân tộc Thái với những điệu xòe, nhảy sạp, thưởng thức văn hóa ẩm thực. Đồng chí Lò Văn Hợp, Chủ tịch UBND xã Mường Phăng cho hay: “Lúc đầu người dân không mặn mà với việc làm du lịch vì chưa am hiểu. Bắt đầu từ con số 0, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề, kết hợp tuyên truyền, tập huấn cho bà con phát triển mô hình du lịch homestay. Lấy bản Che Cẩn làm thí điểm, xã xây dựng kế hoạch liên kết các hộ dân tập trung chăn nuôi đáp ứng nguồn thực phẩm sạch, cải tạo vườn tược, tạo cảnh quan văn hóa. Mới đầu khó khăn nhưng từ khi có khách quốc tế, khách trong nước về bản, bà con phấn khởi hẳn. Du lịch đang dần khởi sắc”.

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: “Bằng những giải pháp hữu hiệu, sau hơn 5 năm triển khai Nghị quyết 31, ngành du lịch tỉnh có những chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”. Đến năm 2022, toàn tỉnh có 210 cơ sở lưu trú du lịch với 2.846 buồng/5.190 giường, có 11 bản văn hóa du lịch, 6 homestay, 14 điểm vui chơi, dã ngoại. Công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường; nhận thức về lĩnh vực du lịch có những chuyển biến tích cực. Một số sản phẩm du lịch mới được đưa vào khai thác thu hút khách tham quan. Thương hiệu du lịch Điện Biên từng bước được khẳng định.

### **Đề du lịch thành động lực phát triển**

Được đánh giá là tài nguyên du lịch "vô giá", riêng có của tỉnh Điện Biên, Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ chiếm 70% lượng khách tham

quan khi đến với Điện Biên mỗi năm. Tuy nhiên, bà Phạm Thị Thảo, Phó trưởng ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên không khỏi trăn trở, bởi hiện nay hoạt động trải nghiệm, văn hóa, dịch vụ tại các điểm di tích còn khá đơn điệu, nghèo nàn. Nguyên nhân là do chưa có quy hoạch tổng thể, nhiều điểm di tích chưa được cắm mốc, định vị; một số di tích đã được đầu tư tôn tạo nhiều lần song cũng chưa hoàn chỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo báo cáo của UBND tỉnh Điện Biên về việc giám sát thực hiện Nghị quyết 31 cũng chỉ rõ những hạn chế, thách thức. Cụ thể: Số lượng khách đến Điện Biên đã có sự gia tăng qua từng năm nhưng chưa ổn định. Tỷ trọng đóng góp từ du lịch cho tăng trưởng kinh tế và ngân sách địa phương chưa có nhiều chuyển biến đột phá. Hạ tầng du lịch ít thay đổi. Sự liên kết, tính chuyên nghiệp chưa cao, sức cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch còn yếu. Nguyên nhân chính là bởi Điện Biên là tỉnh vùng cao biên giới, xa các trung tâm kinh tế, chính trị, du lịch lớn, các đầu mối khách du lịch của cả nước. Mặt khác, Điện Biên đang thiếu cơ chế và giải pháp đột phá, thu hút đầu tư phát triển du lịch.

Để phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phấn đấu đến năm 2025 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đòi hỏi Điện Biên triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó cần ưu tiên, tăng nguồn ngân sách hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất; ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù về hỗ trợ phát triển du lịch. Đồng thời quan tâm thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng, tạo nên tầng đưa Điện Biên "cát cánh", trở thành một trong những trung tâm du lịch hấp dẫn của khu vực Tây Bắc.

#### **016. Thái Ngô Khiêm/ Nhà nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian Lò Duy Hiếm Nặng lòng với văn hóa dân tộc// An ninh biên giới.- Số 27.- Ngày 3/7/2022 - Tr.23**

Từng là nhà báo công tác tại Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên, nhà nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian Lò Duy Hiếm đã đặt chân đến nhiều bản làng vùng sâu, vùng xa của đồng bào Tây Bắc, đặc biệt là người dân tộc Thái nên ông dành nhiều thời gian và tâm huyết để nghiên cứu về văn hóa, truyền thống của dân tộc mình. Cuốn sách “Diễn xướng trong nghi lễ của người Thái đen Điện Biên” (Nhà xuất bản Sân khấu) ra mắt mới đây chính là một trong những “trái ngọt” ấy.

#### **Lung linh tứ thơ trong bản tình ca**

Những ngày tháng 6, khi cả nước đang có nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), tôi có may mắn được gặp gỡ nhà báo, nhà thơ, nhà nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian Lò Duy Hiếm tại căn chung cư nhỏ ấm cúng của ông tại Hưng Yên. Trái lòng với chúng tôi về chuyện đời, chuyện nghề, ông đưa chúng tôi trở về mảnh đất Tây Bắc thân thương, núi rừng hùng vĩ, là nơi chôn nhau cắt rốn của ông, được sống đắm mình trong văn hóa các dân tộc Tây Bắc nói chung, văn hóa của người dân tộc Thái nói riêng.

Nhà nghiên cứu Lò Duy Hiếm, sinh năm 1943, tại tỉnh Lai Châu, hiện là hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Điện Biên. Từ năm 2013 đến nay, ông đã chuyển về sinh sống tại Hà Nội, Hưng Yên, nhưng tâm hồn và trí tuệ của ông thì vẫn luôn gắn bó và đau đáu với

mảnh đất quê nhà yêu dấu. Ở tuổi xấp xỉ 80, ông vẫn thật mạnh khỏe, minh mẫn. Ông vẫn đọc báo in, báo online hằng ngày, dùng Facebook, Zalo để kết nối với bạn bè, con cái và cũng để cảm thấy mình không bị tụt hậu so với giới trẻ. Lúc nào trò chuyện cùng ông, tôi cũng thấy sự nhiệt huyết, lạc quan, tràn đầy năng lượng với cuộc sống.

Là người giàu tình yêu với văn hóa dân tộc Tây Bắc cùng với năng khiếu trời phú, ông đã sáng tác nhiều bài thơ ca ngợi đất và người của vùng đất này. Những sáng tác của ông khúc chiết, giàu hình ảnh, dễ đọc, dễ nhớ mà thông qua đó, bạn đọc có thể phần nào cảm nhận được nét văn hóa đặc sắc, sự “thay da đổi thịt” của mảnh đất miền cực Tây - nơi phen đậu Tổ quốc. Cũng có những bài thơ của ông đã đi vào trong khuôn nhạc của nhiều nhạc sĩ, trong đó, nổi bật là bài thơ “Nét xuân trên rẻo cao” đã được nhạc sĩ Hoàng Thám phổ nhạc. Đây chính là bài hát được nhiều ca sĩ chuyên nghiệp biểu diễn trong các hội diễn ca múa nhạc của tỉnh và khu vực Tây Bắc, cũng như được nhiều ca sĩ không chuyên biểu diễn trong nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thể.

Còn nhớ, có lần, được đắm mình trong ca khúc “Nét xuân trên rẻo cao” do ca sĩ Khoàng Văn Chiến (nghệ danh Chiến Chapi) thể hiện trong không gian đậm chất xứ Mường Then tại quán âm thực Tây Bắc “Mẹt quán Chiến Chapi” giữa lòng Thủ đô, chúng tôi đã dâng trào những cảm xúc đặc biệt. Là người nhiều lần thể hiện ca khúc này, ca sĩ Chiến Chapi cho biết: “Với giai điệu về chủ đề vùng cao, đậm chất dân ca Mông, có thể nói, bài hát “Nét xuân trên rẻo cao” là bản tình ca tuyệt đẹp về mùa xuân của người Mông nói riêng và người Tây Bắc nói chung. Ca từ trong bài hát lột tả được không khí mùa xuân đang về khiến bất cứ ai được nghe cũng phải thôn thức, lưu luyến về miền đất này. Hòa quyện với khung cảnh đất trời chính là tình yêu đôi lứa giản dị, mộc mạc trong khung cảnh chợ phiên (hay còn gọi là chợ tình) - một nét đặc sắc của người Mông: “Mắt gặp mắt nụ cười trao nhau xuống chợ/ Má ửng hồng lẫn vào phiên chợ/ Cứ ngỡ vườn đào nhà ai đang nở...”. Bài hát đã nói lên cảnh đẹp cùng tấm lòng, tâm hồn của người Tây Bắc, như một thông điệp, lời mời gọi với du khách thập phương đến với vùng đất xinh đẹp, mến khách, đậm nét riêng văn hóa bản địa”.

### **Lưu giữ văn hóa truyền thống như nguồn mạch không ngừng chảy**

Cầm trên tay cuốn sách “Diễn xướng trong nghi lễ của người Thái đen Điện Biên” (Nhà xuất bản Sân khấu, năm 2018) của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam mà tác giả là nhà nghiên cứu Lò Duy Hiếm, với hơn 150 trang viết, mới thấy, ông đã dành biết bao tâm huyết, trí tuệ vào công trình này.

Được biết, cuốn sách nằm trong Đề án bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Bộc bạch về tác phẩm, ông cho biết: “Dường như tín ngưỡng đã chi phối mọi khía cạnh trong đời sống tinh thần của dân tộc Thái. Dù trải qua bao biến đổi, thăng trầm của lịch sử, người Thái đen Điện Biên vẫn bảo tồn được nền nghệ thuật âm nhạc truyền thống mang dấu ấn bản địa rất riêng của mình. Trong nghi lễ có sự góp mặt diễn xướng của mo (những bài ca lễ), là những thể loại ca hát dân gian liên quan đến nghi lễ. Có thể nói, thông qua tìm hiểu

bài ca/thơ nghi lễ, chúng ta hiểu thêm được phần nào thế giới quan của người Thái đen Điện Biên”.

Cũng theo nhà nghiên cứu Lò Duy Hiêm, thì vùng Tây Bắc Tổ quốc cũng là một trong những “cái nôi” văn hóa văn nghệ rất đặc sắc của Việt Nam. Qua thời gian, cũng có nhiều giá trị văn hóa bị mai một và với trách nhiệm của người cầm bút người dân tộc Thái, ông đã chấp bút viết nên công trình này để thế hệ người Thái đen hôm nay và mai sau mãi khắc ghi, tự hào về giá trị văn hóa của dân tộc mình. “Tất nhiên, để có được cuốn sách dày dặn này, tôi đã phải ghi chép, sưu tầm, nghiên cứu từ rất nhiều năm khi còn là nhà báo xông xáo tới nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, đặt chân đến nhiều đồn Biên phòng của tỉnh Lai Châu (trước đây, nay là 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu). Giờ đây, khi đã nghỉ hưu, với vốn sống và sự hiểu biết, tôi muốn viết lại diễn xướng trong nghi lễ nói riêng và những giá trị văn hóa nói chung của đất Tây Bắc thông qua cuốn sách để lưu truyền mãi mãi” - ông nhấn mạnh.

Được biết, trong 5 người con của ông hiện sinh sống, công tác tại Hà Nội, có một người con nổi nghiệp báo, cũng là nhà báo đang công tác tại một tờ báo lớn của lực lượng vũ trang. Ông thường xuyên trao đổi với con gái về những nét văn hóa Tây Bắc, cũng như truyền cảm hứng để chị có nhiều chuyến đi cơ sở, đưa chất liệu cuộc sống vào tác phẩm báo chí, trong đó, có gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Bắc. Nổi nghiệp báo, với hơn 20 giải báo chí, trong đó có 3 Giải Báo chí Quốc gia, nhiều tác phẩm của chị cũng phản ánh sinh động công cuộc xây dựng Tây Bắc, bảo vệ an ninh trật tự, cũng như các tấm gương tiêu biểu của bà con dân tộc thiểu số. Nhà nghiên cứu Lò Duy Hiêm tâm niệm, dù ở tuổi nào cũng luôn phải tìm tòi, nghiên cứu, giữ gìn văn hóa truyền thống, như nguồn mạch suối rừng không bao giờ ngừng chảy, bởi đó là cách để thể hiện trách nhiệm của người cầm bút, người con dân tộc Thái với gia đình, dân tộc và quê hương.

**017. H.PHONG - X.MAI/ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THÔNG LỰC LƯỢNG CSND (20/7/1962- 20/7/2022): NHỮNG CHUYÊN ÁN ĐIỂN HÌNH CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN TRONG 10 NĂM QUA - KỶ 9: TRIỆT XÓA ĐƯỜNG DÂY MUA BÁN MA TÚY XUYÊN QUỐC GIA TỪ “TAM GIÁC VÀNG” VÀO VIỆT NAM // Công an nhân dân.- Số 6196.- Ngày 15/7/2022 - Tr.1+5**

Trong thời gian qua, mặc dù các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã nỗ lực rất lớn trong phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới và các địa bàn nội địa, song do nhiều nguyên nhân nên Điện Biên vẫn được đánh giá là tỉnh trọng điểm, phức tạp, nóng bỏng về tội phạm và tệ nạn ma túy. Đối tượng phạm tội về ma túy ở Điện Biên thường là người dân tộc thiểu số. Công an tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, kế hoạch đấu tranh triệt xóa những đối tượng được xem là “trùm” ma túy tại vùng biên ải này.

#### **Nhận diện “trùm” ma túy vùng biên**

Ngày 15/5/2019, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã xây dựng kế hoạch số 140 về phòng ngừa, đấu tranh tội phạm lợi dụng hoạt động kinh doanh xuất, nhập

khẩu hợp pháp để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Công an tỉnh Điện Biên đã triển khai các lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy nắm phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” qua Lào, Thái Lan, Campuchia đưa vào Việt Nam, tập kết tại các cơ sở kinh doanh, kho hàng thuê sẵn. Đồng thời, triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phát hiện thông tin đối tượng Vàng Nhìa Vàng (SN 1990, quốc tịch Lào) trú tại huyện Nam, tỉnh Luông Pha Bông, Lào, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh hàng nông, lâm sản nhiều lần đến tỉnh Điện Biên để tìm kiếm đối tác làm ăn, mở rộng thị trường. Bí mật theo dõi những đối tượng mà Vàng tiếp xúc, trinh sát phát hiện thấy nổi lên đối tượng Thào A Bình (SN 1991, trú tại bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên). Gia đình Bình có nhiều người tham gia các hoạt động mua bán ma túy. Bộ phận của Thào A Bình cũng bị bắt quả tang khi vận chuyển 2 bánh heroin. Anh trai ruột của Bình là Thào Vàng Ly bị truy nã về tội ma túy.

Thời gian gần đây, Thào A Bình có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian, có nhiều tiền ăn chơi, 2 xe ô tô, làm hộ chiếu từ năm 2018 và nhiều lần xuất cảnh sang Lào. Căn cứ vào tài liệu trinh sát thu thập được và tính chất đặc biệt phức tạp, nguy hiểm, liều lĩnh, manh động của các đối tượng trong đường dây khi thực hiện phạm tội, ngày 30/9/2019, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên xác lập chuyên án, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo chuyên án gồm 9 thành viên, trong đó Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên là Trưởng ban; các đồng chí Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy là Phó trưởng Ban. Thành viên Ban chuyên án gồm các đồng chí Trưởng phòng một số phòng nghiệp vụ...

Sau 2 tuần thu thập thông tin tài liệu, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định đối tượng Thào A Bình móc nối với một số đối tượng ở Lào, trong đó có Thào A Sá ở tỉnh Bo Kẹo; Thào Nhìa Vàng ở tỉnh Luông Pha Bông; Ly A Chư và Vàng A Cây ở Viêng Chăn, Lào, thường xuyên liên lạc giao dịch mua bán, vận chuyển ma túy qua điện thoại di động và mạng xã hội, với số lượng rất lớn. Quá trình dựng đường dây, Ban chuyên án xác định vị trí, vai trò, mối quan hệ của các đối tượng trong chuyên án. Lực lượng trinh sát rất khó khăn trong quá trình xác minh, thu thập thông tin, tài liệu bởi các đối tượng rất ranh ma, xảo quyệt, luôn cảnh giác cao độ, có nhiều thủ đoạn để che giấu, xóa dấu vết. Mỗi chuyến chúng vận chuyển hàng trăm bánh heroin, do đó chúng rất cảnh giác, có trang bị vũ khí nóng để chống trả lại lực lượng chức năng. Chúng tổ chức từng tốp nhỏ, cho ma túy vào ba lô đi băng rừng, lội suối, những đường mòn mà gia súc đi qua, sau đó tập kết vào một địa điểm bí mật.

Để lần ra được dấu vết của các đối tượng, các trinh sát và Bộ đội Biên phòng đã nhiều lần đi khảo sát thực địa. Đối tượng Thào A Chư được giao lái xe vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Chư bị AIDS giai đoạn cuối không sống được lâu, nếu bị phát hiện đối tượng sẵn sàng liều mạng tấn công, chống trả lực lượng vây bắt. Chúng còn đặt cho nhau những biệt danh để tiện liên lạc cũng như che giấu tung tích. Ngoài ra, nhằm che giấu tội phạm, tạo yếu tố thuận lợi cho việc buôn ma túy, chúng tạo cho

mình một vỏ bọc là doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng nông, lâm nghiệp từ Lào vào Điện Biên. Sẵn có tiền, các đối tượng vung ra để tạo những mối quan hệ nhằm che giấu thân phận là “trùm” buôn ma túy.

### **“Điểm huyết” sói trắng**

Để chủ động ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với nhóm tội phạm ma túy ở Điện Biên do Thào A Bình điều hành, Ban Chuyên án chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tiến hành rà soát hàng chục đường mòn thuộc các xã biên giới mà các đối tượng trong đường dây trên lợi dụng để hoạt động. Qua công tác nghiệp vụ, Ban Chuyên án xác định 5 đối tượng có liên quan đến vận chuyển ma túy thuê cho Thào A Bình. Ngày 1/10/2019, đối tượng Thào A Bình điều khiển xe ô tô Fortuner màu trắng, BKS 30F-935.70 đi lên TP Điện Biên Phủ nhận giấy đăng ký xe ô tô, đăng ký mang tên Thào A Chư (SN 1988, quê gốc Yên Bái) và đang có nhà tại Hà Đông, Hà Nội. Ban chuyên án cử tổ công tác xuống Hà Nội xác minh có địa chỉ trên nhưng không có ai là Thào A Chư có hộ khẩu tại tỉnh Yên Bái. Qua điều tra, trinh sát xác định các đối tượng đã giả mạo địa chỉ, nhân thân nhằm che giấu hành vi phạm tội. Những phương tiện này khi được sử dụng xong đều được các đối tượng nguy trang, thay BKS để không cho ai phát hiện ra rồi cất giấu trong gara.

Ngày 3/10/2019, Thào A Bình và Thào A Chư điều khiển xe ô tô Fortuner BKS 30F-935.70 đi lên cửa khẩu quốc tế Tây Trang để xuất cảnh sang Lào. Hai ngày sau, Bình giao nhiệm vụ cho Chư ở lại, còn đối tượng về Việt Nam để giao dịch với các đối tượng đặt mua hàng ở tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, đồng thời chỉ đạo tay chân vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tập kết tại khu vực biên giới giáp với bản Gia Phú, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên. Trong khoảng thời gian từ ngày 6-25/10/2019, đối tượng Thào A Bình thường xuyên liên lạc với các anh chị em trong gia đình chuẩn bị cơm nắm, công cụ, súng để vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, đối tượng rất tinh quái khi đi bằng đường mòn qua lại giữa Lào và Việt Nam.

Ngày 26/10/2019, Thào A Bình đi sang Lào bằng đường tiểu ngạch. Hai ngày sau, Thào A Bình và Thào A Chư điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Fortuner đi theo cửa khẩu Chiềng Khương thuộc huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La để về nhà mà không qua cửa khẩu Tây Trang nhằm tránh sự để ý của lực lượng Công an, Hải quan và Bộ đội Biên phòng. Khi về đến Điện Biên, Bình cất xe tại nhà Thào A Dế là em trai của Bình tại bản Na Tông 2, xã Na Tông, huyện Điện Biên. Ngôi nhà do Bình xây dựng nhưng đứng tên của em trai và đây là địa chỉ để Bình giao dịch, mua bán ma túy. Về chiếc xe ô tô ở bên Lào, Ban Chuyên án nhận định các đối tượng đã gia cố, chế tạo khoang để chứa ma túy và chúng có thể vận chuyển hàng về Việt Nam bất kể khi nào. Nhất cử nhất động của Bình đều nằm trong tầm ngắm của các trinh sát.

Từ chiều 8/11/2019, các tổ đội được phân công phá án đã vào vị trí phục bắt. Đồng chí Nguyễn Hữu Thái, Phó trưởng Ban Chuyên án có mặt tại hiện trường chỉ huy 2 tổ công tác tấn công bắt giữ đối tượng Thào A Bình. Theo kế hoạch, khoảng 4h30 ngày 9/11/2019, các tổ công tác sẽ tấn công vào nhà đối tượng Thào A Bình đang ẩn nấp ở xã Na Tông. Tuy nhiên, sau khi tính toán lại, để đảm bảo an toàn, Ban Chuyên án đã chuyển kế hoạch. Theo đó, các tổ công tác sẽ lợi dụng khi đối tượng



mở cửa nhà, đi xe ô tô ra ngoài sau đó không chế, nhằm tạo sự bất ngờ khiến đối tượng Bình trở tay không kịp. Được sự đồng ý của Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc, Trưởng Ban Chuyên án, rạng sáng 9/11/2019, đồng chí Nguyễn Hữu Thái chỉ đạo một tổ công tác bí mật rút khỏi xã Mường Nhà để di chuyển đến xã Núa Ngam, huyện Điện Biên vây bắt Thào A Chư. Các trinh sát phát hiện Thào A Chư điều khiển xe ô tô bán tải đang di chuyển về hướng tổ công tác phục kích. Hai mũi trinh sát tạo thành thế gọng kìm khiến cho Thào A Chư không thể tiến, lùi, buộc phải thúc thủ.

Tổ công tác thu giữ được chiếc chìa khóa cửa cuốn nhà của đối tượng Thào A Bình. Đây là điều kiện thuận lợi để tổ công tác bắt giữ được Thào A Bình, đảm bảo an toàn lực lượng vây bắt. Đến khoảng 12h cùng ngày, tổ công tác không chế thành công đối tượng Thào A Chư và đưa đối tượng về nhà Thào A Bình để mở cửa. Đối tượng Bình thấy xe ô tô của mình trở về nhà nên không nghi ngờ gì. Khi chiếc xe vào trong sân nhà, tổ công tác đồng loạt bật cửa xe nhảy ra, ập vào không chế bắt giữ Thào A Bình. Đối tượng Bình bị bất ngờ không thể chống trả, chỉ kịp vòng chạy ra phía sau nhà nhưng đã bị các lực lượng trong chuyên án truy bắt. Kiểm tra trong gara ô tô có xe BKS 30F-935.70 bên trong khoang được khoét rỗng, dưới sàn nhét 220 bánh heroin. Ban Chuyên án đã không chế bắt giữ Thào A Bình, lập biên bản thu giữ tang vật vụ án.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố 4 bị can gồm Thào A Bình, Thào A Chư, Sủng A Na, Sủng Sáu Dơ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan CSĐT đã thu giữ 77,47kg heroin, 2 xe ô tô, 2 xe máy và nhiều tài liệu có liên quan. Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai báo hành vi phạm tội. Nguồn gốc của ma túy được các đối tượng mua từ khu vực Tam giác vàng. Các đối tượng có quan hệ họ hàng, người thân móc nối để mua bán, vận chuyển qua biên giới vào tỉnh Điện Biên. Chúng thuê những đối tượng vận chuyển bằng đường mòn qua biên giới vào Việt Nam trong thời điểm đêm khuya, ngày mưa bão, có người cảnh giới, đi dò đường trước. Sau khi ma túy được tập kết tại điểm đã quy ước, các đối tượng giấu vào khoang bí mật trên xe ô tô, có kích thủy lực tạo nắp mở, sau đó sơn, sửa phủ đệm, bạt, bí cách âm như xe mới. Trên xe, chỉ có một công tắc điện mới có thể mở được ngăn chứa ma túy ra. Từ ngày 30/9/2020 đến 1/10/2020, TAND tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử vụ án Thào A Bình cùng đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy. 3 bị can đã bị tuyên án tử hình, còn Sủng Sáu Dơ bị tuyên án chung thân.

Thông tin với PV, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam qua tỉnh Điện Biên là một chuyên án tội phạm ma túy xuyên quốc gia có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, điển hình của tội phạm ma túy trong thời gian qua được Công an tỉnh Điện Biên đấu tranh thành công.

Qua đấu tranh chuyên án, Công an tỉnh Điện Biên cũng đã làm rõ được phương thức, thủ đoạn mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ban chuyên án cũng làm rõ, từ năm 2011 đến khi bị bắt giữ, đối tượng Thào A Bình đã 17 lần mua bán trót lọt 737 bánh heroin, thu lợi bất chính 18 tỷ 865 triệu đồng.

**018. 4 đối tượng vận chuyển 48 bánh heroin và ma túy đá// Đời sống & Pháp luật.- Số 160.- Ngày 6/7/2022 - Tr.23**

**Công an tỉnh Điện Biên vừa triệt phá thành công 2 đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt 4 đối tượng, thu giữ hơn 500.000 viên ma túy tổng hợp, 48 bánh heroin và 1kg ma túy đá.**

Khoảng 6h30 ngày 7/6, tại xã Na Son, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng là Sùng A Say (SN 1992) và Vừ A Nu (SN 1998), cả hai cùng trú tại bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Tang vật thu giữ gồm 510.000 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng 48,96kg), 38 bánh heroin (trọng lượng 13,3kg), 1kg ma túy đá, 2 xe máy và 3 điện thoại di động.

Cùng với đó, khoảng 12h45 cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm và ma túy Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng bắt hai đối tượng là Lầu A Chia (SN 2003) và Lầu A Giàng (SN 2002), đều trú tại bản Háng Tàu, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên). Tang vật thu tại chỗ 10 bánh heroin (trọng lượng 3,5kg) và 2 ĐTDD.

**019. ĐINH KIM/ Bắt đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin, 18.000 viên ma túy tổng hợp// Đời sống và Pháp luật.- Số 172.- Ngày 18-23/7/2022 - Tr.11**

**Lầu A Co (SN 1995) bị bắt giữ khi đang mang 10 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ.**

Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) vừa phối hợp với Cục Hải quan Điện Biên phá thành công chuyên án về ma túy, bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cụ thể, vào 6 giờ 40 phút ngày 16/7, tại khu vực bản Cang, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), tổ công tác phối hợp bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 10 bánh heroin, 18.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Tại cơ quan Công an, đối tượng này khai là Lầu A Co (SN 1995, trú tại bản Háng Tàu, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên). Bước đầu, Lầu A Co khai nhận đã mua số ma túy nói trên của một đối tượng ở Myanmar, vận chuyển về địa phương để bán kiếm lời.

Khi Lầu A Co mang số ma túy đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên Đông đang mở rộng điều tra, bắt giữ những nghi phạm có liên quan trong đường dây, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, vào 18h 10 ngày 15/7, tại tiểu khu 3/2 xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Công an xã Chiềng Sơn đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng Tráng A Lồng (SN 1985) và Tráng Và Páo (SN 1983), cùng trú tại bản Pu Nhan, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 2 túi nilon màu xanh bên trong đựng 394 viên ma túy tổng hợp. Hiện, Công an xã Chiềng Sơn đang củng cố tài liệu hồ sơ vụ án chuyên Công an huyện Mộc Châu tiếp tục điều tra làm rõ.

**020. Thu Trang - Thành Trung - Hương Giang/ Ngược ngàn đưa “ông trùm” về quy án// An ninh Thế giới.- Số 2192.- Ngày 2/7/2022 - Tr.8+9**

**Một lần nữa, hành trình nhiều ngày đêm không ngủ, luồn rừng, lội suối, chịu đói khát để lần theo dấu vết tội phạm của lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy nơi tuyến lửa Điện Biên đã thu được kết quả lớn. Đường dây gồm 4 đối tượng cộm cán, xảo quyệt bị bắt giữ cùng hơn nửa triệu viên ma túy tổng hợp, 48 bánh heroin và 1kg ma túy đá. Cuộc đấu trí cam go, quyết liệt, triệt phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia này một lần nữa khẳng định cuộc chiến phòng, chống tội phạm ma túy ở Điện Biên chưa bao giờ thôi nóng bỏng.**

**Lộ diện những ông trùm ma mẫn**

Trung tuần tháng 8-2021, Công an Điện Biên đã có những thông tin đầu tiên về một đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam đang hoạt động trên địa bàn huyện Điện Biên. Ngay lập tức, công tác xác minh khẩn trương được tiến hành và các trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã được tung vào cuộc. Việc xác định danh tính và quy luật cũng như quá trình hoạt động phạm tội của các đối tượng nhanh chóng được điều tra, làm rõ.

Đây là nhóm đối tượng trong cùng một gia đình, tuổi đời còn rất trẻ, sinh ra, lớn lên tại huyện Điện Biên Đông nhưng cư trú tại xã Mường Nhà, huyện Điện Biên. Để có thể vận chuyển trót lọt số ma túy vào địa bàn từ bên kia biên giới, các đối tượng đã lên kế hoạch hết sức cụ thể, kín kẽ.

Vốn là người bản địa, am hiểu, thông thuộc địa bàn cũng như phong tục tập quán, nếp sinh hoạt của đồng bào, các đối tượng đã biến hóa trong nhiều “vai” khác nhau, liên tục thay đổi thời gian, lộ trình, phương tiện, cung đường vận chuyển. Để lẩn trốn sự theo dõi cũng như đối phó với các lực lượng chức năng, bọn chúng thường tập kết tại các khu vực rừng núi hiểm trở, luôn mang theo bên mình lương thực, dụng cụ nấu ăn và cả hung khí sẵn sàng chống trả trong trường hợp bị truy bắt, đồng thời chờ thời điểm thích hợp để tiến hành các hoạt động phạm tội.

Tuy nhiên, vải thưa không che được mắt thánh, danh tính của những ông trùm ma mẫn đã dần lộ diện. Đối tượng cầm đầu đường dây đã được các trinh sát xác định - đó chính là Sùng A Say, sinh năm 1992, ở bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Dưới sự điều hành trực tiếp của Say là cậu em rể Vừ A Nu, sinh năm 1998, cùng trú tại địa chỉ nêu trên. Để tránh bị lộ và đỡ phải ăn chia nhiều, hai anh em Sùng A Say, Vừ A Nu đã tạo nên một đường dây khép kín, trực tiếp đi nhận hàng từ khu vực biên giới, vận chuyển qua địa bàn một số huyện thuộc tỉnh Điện Biên, đồng thời móc nối mang đi tiêu thụ tại các tỉnh miền xuôi và sang nước thứ ba. Theo đó, mỗi khi tìm được nguồn cầu, Say sẽ liên lạc với đầu mối từ bên kia biên giới, sau đó trực tiếp đi nhận “hàng” rồi tìm cách lợi dụng địa hình rừng núi, biên giới đưa về địa bàn bằng các đường tiểu mạch, men theo bìa rừng hoặc sườn dốc và sông suối... Khi hàng được đưa trót lọt vào địa bàn, Say chỉ đạo Nu tiếp tục công đoạn tiếp theo là giấu hàng và vận chuyển đi địa phương khác theo lộ trình và phương tiện liên tục thay đổi do Say vạch ra.

**Những chuyên ngược ngàn**

Xác định đây là đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, các đối tượng hoạt động với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt thì không dễ dàng chút nào cho công tác điều tra, phá án. Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Là người trực tiếp tham gia đấu tranh chuyên án, Thượng tá Nguyễn Hữu Thái, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chia sẻ: “Hoạt động của nhóm đối tượng Sùng A Say liên tục có sự thay đổi về thời gian, tuyến đường cũng như địa bàn hoạt động. Các đối tượng lại chủ yếu hoạt động, ẩn náu trong khu vực rừng núi hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở là địa bàn thông thuộc của chúng nên càng gây nhiều khó khăn cho lực lượng trinh sát. Vào thời gian này, Điện Biên liên tục có mưa đêm nên lực lượng trinh sát hầu như đều phải dầm mình trong mưa, tránh đánh động khiến đối tượng cảnh giác...”.

Trong khoảng thời gian gần 2 năm kể từ khi có được những thông tin, manh mối đầu tiên về hoạt động phạm tội của Sùng A Say và đồng bọn, lực lượng tham gia ban chuyên án đã không thể tính đếm được số thời gian, những lượt hành quân trinh sát và nỗ lực nhằn gian khó khi lần theo dấu vết của chúng. Đây là những cung đường được coi là đặc địa với các đối tượng phạm tội, bao quanh là những cánh rừng thâm u, hiểm trở. Chưa kể là có vô số con đường mà các đối tượng tự mở ra để tiến hành hoạt động phạm tội, nhiều đoạn đường độc đạo, một bên là vực, một bên là núi. Thế nhưng, mọi di biến động của các đối tượng bất kể đêm hay ngày cũng đều được các trinh sát dõi theo. Rất nhiều chuyến ngược xuôi từ thành phố Điện Biên đến các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông và các xã giáp với toàn bộ khu vực biên giới Việt Lào tiếp giáp với tỉnh Điện Biên đã giúp các anh điều tra, xác minh, làm rõ mọi thủ đoạn của các đối tượng và lên phương án đấu tranh, bóc gỡ hoàn hảo.

Đầu tháng 6, qua nguồn tin trinh sát và lần theo những dấu vết nóng của Sùng A Say, lực lượng trinh sát đã xác minh, làm rõ việc Sùng A Say đã lên kế hoạch và chuẩn bị thực hiện một giao dịch “khủng” về ma túy. Say đã móc nối với các đối tượng tại nước CHDCND Lào để mua hơn 100 bánh tổng hợp các loại ma túy và sẽ là người trực tiếp cùng đối tượng Vừ A Nu vận chuyển từ Lào về. Các đối tượng sẽ đi bộ qua đường mòn sang biên giới mang ma túy về Việt Nam, sau đó sử dụng xe máy để vận chuyển số ma túy này lên huyện Điện Biên Đông tiêu thụ.

Ngay lập tức, các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm cùng các tổ trinh sát được tung vào cuộc, trực tiếp khoanh vùng tại các khu vực mà Sùng A Say có thể lợi dụng để vận chuyển ma túy. Đồng thời, ban chuyên án cũng bố trí các tổ công tác cố định, lưu động ở nhiều hướng khác nhau, vừa chốt chặn, vừa đón lõng các đối tượng. Để tránh “rút dây động rừng” khiến các đối tượng tẩu tán tang vật, bỏ chạy thoát thân, ban chuyên án đã bố trí các tổ trinh sát liên hoàn theo dõi sát sao mọi di biến động của các đối tượng, tổ chức phục tại những vị trí thích hợp, đảm bảo an toàn cho quá trình đánh bắt.

### **Không thể thoát tội**

Chiều 5-6, Sùng A Say, Vừ A Nu lên khu vực biên giới Việt Lào lấy “hàng” về giấu tại một cánh rừng tiếp giáp giữa huyện Điện Biên và Điện Biên Đông. Đêm đến, bọn chúng băng rừng, lội suối đến khu vực cất giấu, cho ma túy vào 4 bao tải xác rắn

và đưa lên 2 xe máy ngang nhiên chở về. Thời cơ đã đến, 6h30 ngày 7-6, tại xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, lực lượng đấu tranh chuyên án nhận lệnh phá án.

Các lực lượng do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với các phòng khối an ninh, một số phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh, công an một số xã thuộc công an các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Điện Biên, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc Bộ Công an, đồng loạt tấn công, áp sát, khống chế đối tượng, thu giữ tại chỗ 85 bánh hồng phiến (510.000 viên ma túy tổng hợp (khối lượng 48,96 kg), 38 bánh heroin (khối lượng 13,3 kg), 1 kg ma túy đá, 2 xe máy và 3 điện thoại di động.

Sùng A Say, Vừ A Nu ra sức giằng co, chống trả quyết liệt hòng thoát thân, song với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ thành công các đối tượng. Ông trùm Sùng A Say đã sa lưới, đường dây ma túy xuyên quốc gia được Công an Điện Biên triệt phá, chặn đứng một số lượng lớn ma túy len lỏi, thâm lậu vào địa bàn mà các đối tượng trong đường dây đang dã tâm thực hiện.

### **Thêm một đường dây ma túy bị triệt phá cùng ngày**

Trong lúc đó, cùng với việc đấu tranh chuyên án thu được lượng ma túy khủng trên, lực lượng phòng, chống ma túy Công an Điện Biên cũng theo dõi hành tung của một nhóm đối tượng trong một chuyên án khác. Sau khi dựng lên được chân dung, nắm thông tin, phương thức, thói quen di chuyển của đối tượng, ban chuyên án quyết định cất mìn lưới bắt giữ các đối tượng cùng ngày với chuyên án vừa thực hiện.

12h45 ngày 7-6, tại thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, ban chuyên án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì cùng các phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh, Công an thị xã Mường Lay, Công an TP Điện Biên Phủ, công an các huyện Điện Biên, Mường Chà, Cục Hải quan tỉnh tổng triển khai lực lượng quyết định “cất lưới”. Hai đối tượng bị bắt giữ này là Lầu A Chía (sinh năm 2003), Lầu A Giàng (sinh năm 2002), đều trú tại bản Háng Tàu, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Tang vật thu tại chỗ 10 bánh heroin (khối lượng 3,5 kg) và 2 điện thoại di động.

“Đây đều là những đường dây ma túy hoạt động xuyên quốc gia với thủ đoạn khép kín, hết sức tinh vi, chúng tìm mọi cách lẩn trốn và điên cuồng chống trả hòng tẩu thoát. Nhưng, với sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, nhuần nhuyễn, tinh thần và ý chí kiên quyết trấn áp tội phạm cùng sự chủ động bố trí, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết, đưa ra nhiều phương án để kịp thời xoay chuyển tình thế khi các đối tượng thay đổi lộ trình hoạt động, nên chuyên án đã thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia vây bắt và các đối tượng...”. Thượng tá Nguyễn Hữu Thái, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chia sẻ.

Việc triệt phá thành công 2 chuyên án trong cùng một ngày, bắt 4 đối tượng, thu giữ số lượng ma túy khổng lồ gồm 510.000 viên ma túy tổng hợp, 48 bánh heroin, 1 kg ma túy đá và nhiều vật chứng có liên quan một lần nữa thể hiện Công an tỉnh Điện Biên luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm; quyết liệt, triệt để thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

**021. ĐỖ NGỌC CẢNH/ Quyết liệt với tội phạm ma túy// Nhân dân.- Số 24352.- Ngày 3/7/2022 - Tr.7+8**

**Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên biên giới luôn là cuộc chiến nhiều cam go, nguy hiểm. Với tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã bắt giữ và triệt phá nhiều vụ án, đường dây mua bán các chất ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến biên giới.**

Rạng sáng ngày 3/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), trên quốc lộ 279, thuộc địa bàn xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT và TP) chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đấu tranh thành công chuyên án A122, bắt giữ Giảng Thị Sông, sinh năm 1988, dân tộc H'Mông, trú tại xã Lùng Khẩu Nhìn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, thu 72 bánh heroin, hai xe máy. Sáng cùng ngày, tại địa bàn xã Mường Tùng, huyện Mường Nhà, tỉnh Điện Biên, Phòng PCMT và TP, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp Cục PCMT và TP, Đoàn Biên phòng Si Pa Phìn, Đoàn Biên phòng Mường Mươn, Phòng PC04/Công an tỉnh, Công an thị xã Mường Lay và Tổ Công tác số 2/1226 Công an tỉnh đấu tranh thành công chuyên án ĐB1221.2 phá, bắt ba đối tượng, thu giữ 72 bánh heroin, ba xe máy, 472 triệu đồng và các tang vật liên quan, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Để đấu tranh thành công hai chuyên án nêu trên, Cục PCMT và TP đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh Lào Cai, Điện Biên mật phục nhiều ngày từ trước Tết Nguyên đán. Ngày 7/6, thực hiện chuyên án HT1221.2, tại địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh (Phòng PCMT và TP và Đoàn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) chủ trì phối hợp Phòng PC04/Công an tỉnh và Hải quan tỉnh phá án, bắt ba đối tượng, thu 24.000 viên ma túy tổng hợp và một xe máy. Gần đây nhất, ngày 12/6, tại khu vực biên giới xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Phòng PCMT và TP, Bộ đội Biên phòng Điện Biên chủ trì phối hợp Đoàn Biên phòng Mường Nhà đấu tranh thành công chuyên án ĐB 322, bắt đối tượng Sùng A Tĩnh, sinh năm 1992, trú tại bản Sơn Tổng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đang vận chuyển ma túy, thu giữ 10 bánh heroin, một xe máy và một điện thoại di động...

Đây chỉ là một trong số những chuyên án lớn mà lực lượng PCMT và TP Bộ đội Biên phòng đã triệt phá thành công. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã chủ trì, phối hợp xác lập đấu tranh 47 chuyên án, triệt phá 53 đường dây mua bán vận chuyển ma túy, bắt giữ, xử lý 393 vụ/506 đối tượng, thu 496,5kg ma túy, 10 súng các loại, 51 viên đạn, hai quả lựu đạn, 11 ô-tô, 57 xe máy, 69 điện thoại di động và nhiều tang vật khác; phá nhô 18.056 cây thuốc phiện; phối hợp với Công an Lào bắt một vụ/hai đối tượng, thu 72.000 viên ma túy tổng hợp. Trong đó, lực lượng PCMT và TP chủ trì, phối hợp xác lập đấu tranh chín chuyên án, đấu tranh thắng lợi 6 chuyên án, bắt 13 đối tượng, thu 213 bánh heroin, 50kg và 19.000 viên ma túy tổng hợp, một ô-tô, năm xe máy và các tang vật liên quan. Bộ đội Biên phòng các tỉnh chủ trì, phối hợp xác lập đấu tranh 38 chuyên án, bắt 68 đối tượng, thu 178 bánh và 204 gam heroin, 22,9kg và 830.616 viên ma túy tổng hợp, 6kg thuốc phiện, 30kg cần sa, hai khẩu súng, năm viên đạn, ba ô-tô, 21 xe máy và các tang vật liên quan.

Theo nhận định, thời gian tới, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy trên các tuyến biên giới, vùng biển vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, do nhu cầu rất lớn từ Trung Quốc cho nên hoạt động mua bán, vận chuyển heroin từ Việt Nam sang Trung Quốc vẫn có chiều hướng gia tăng; trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, thời gian qua lượng ma túy tồn đọng ở địa bàn ngoại biên chưa tiêu thụ vẫn còn nhiều, nên các tổ chức tội phạm ma túy sẽ tăng cường hoạt động để vận chuyển ma túy qua biên giới vào Việt Nam; trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, do hiện tại tình hình dịch Covid-19 của Campuchia đã được kiểm soát, cho phép mở lại các dịch vụ vui chơi, giải trí dọc tuyến biên giới, việc xuất nhập cảnh không bị hạn chế... Đây chính là cơ hội, tiềm ẩn nguy cơ hoạt động mạnh trở lại của tội phạm ma túy từ Campuchia vào Việt Nam, trên tuyến biển lợi dụng logistics hàng hải quốc tế, tội phạm sẽ sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để cất giấu ma túy trong các container hàng hóa để vận chuyển từ Việt Nam đi nước khác và ngược lại.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trong tình hình mới, cùng với những kết quả đã đạt được, các lực lượng PCMT và TP bộ đội biên phòng cần tăng cường công tác nắm tình hình, nhất là chủ động nắm tình hình từ xa, từ ngoài biên giới và trên biển; phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình tội phạm trên từng tuyến biên giới, kịp thời phát hiện phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm về ma túy để chủ động có chủ trương, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn đạt hiệu quả. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản và các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, quản lý chặt chẽ đối tượng trên địa bàn, nhất là các đối tượng hình sự, nghi vấn hoạt động về ma túy. Tăng cường xác lập các chuyên án đấu tranh triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy hoạt động quy mô lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như công an, hải quan, cảnh sát biển và các ngành liên quan trong phòng, chống tội phạm về ma túy; đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biên bản, quy chế, kế hoạch phối hợp PCMT và TP đã ký kết giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục PCMT và TP với lực lượng chức năng trong và ngoài nước để tạo phòng tuyến vững chắc giữa ngoại biên, biên giới và nội địa trong phòng, chống tội phạm ma túy...

**“Do tình hình Covid-19 cơ bản được kiểm soát, chính sách kiểm soát dịch bệnh của các nước đều được nới lỏng, hoạt động mua bán vận chuyển ma túy ngày càng “nóng” và tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến biên giới. Do mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, các đối tượng sẵn sàng chống trả quyết liệt các lực lượng chức năng khi bắt giữ”.**

**022. KIM TIẾN/ KHỞI TỐ ĐỐI TƯỢNG TRONG ĐƯỜNG DÂY ĐÁNH BẠC DO PHAN SÀO NAM CẦM ĐẦU// Giáo Dục và Thời Đại.- Số 179.- Ngày 28/7/ 2022 - Tr.14**

Ngày 26/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tăng Duy Thành (sinh năm 1990) về tội “Tổ chức đánh bạc”. Đây là đối tượng có liên quan đến

hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip và Tip.club, đã bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá từ năm 2017 do Nguyễn Văn Dương, 46 tuổi, ở Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và Phan Sào Nam, 42 tuổi ở Quận 1, TP.HCM cầm đầu.

Quá trình điều tra xác định, đối tượng Tăng Duy Thành, thường trú tại số nhà 24, tổ 1, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ là đại lý cấp 2 trong hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip và Tip.club (một công trò chơi đánh bạc trực tuyến hoạt động trái phép trên hệ điều hành Android, IOS, Window Phone sử dụng cho các thiết bị điện thoại di động, thông minh, máy vi tính, máy tính bảng) thuộc đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu.

Cụ thể, từ tháng 12/2015 đến tháng 8/2017, qua hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club, đối tượng Tăng Duy Thành đã giao dịch, mua bán Rik (tiền ảo trong game) cho nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, với tổng số tiền gần 300 tỷ đồng, thu lời bất chính trên 500 triệu đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ, xác minh mở rộng vụ án./.

### **023. NHÓM PV/ Công ty gạch tuynel hoạt động không phép ở Điện Biên: Chính quyền cơ sở có 'nhắm mắt', 'bịt tai'?// Giáo dục & Thời đại.- Số 157.- Ngày 2/7/2022 - Tr.14**

**Một cán bộ địa chính của xã Thanh Xương, huyện Điện Biên vừa phủ nhận việc bản thân mình đã trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến Công ty CP Sản xuất VLXD gạch tuynel công nghệ cao Điện Biên. Trong câu chuyện này, rất cần làm rõ xem cán bộ thiếu năng lực hay cố ý “nhắm mắt” làm ngơ để Công ty trên làm liều?**

#### **Trốn tránh trách nhiệm?**

Báo Giáo dục và Thời đại vừa tiếp nhận kiến nghị của ông Trần Thanh Tùng – cán bộ địa chính xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ông Tùng cho rằng, ngày 3/6 vừa qua, việc ông cung cấp thông tin và được đăng tải trên Báo GD&TĐ ở bài viết: “Công ty CP sản xuất VLXD gạch tuynel công nghệ cao Điện Biên: Vô tư hoạt động không phép”, số ra ngày 4/6 chỉ là “báo cáo” với Chủ tịch UBND xã chứ không phải cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí.

Sự việc cụ thể như sau: Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng Công ty CP Sản xuất vật liệu xây dựng gạch tuynel công nghệ cao Điện Biên (Công ty Tuynel Điện Biên) bất chấp các quy định của pháp luật để hoạt động dù chưa được cấp phép, ngày 3/6, Báo GD&TĐ đã đến làm việc với UBND xã Thanh Xương, huyện Điện Biên trong buổi sáng cùng ngày. Làm việc với Báo có ông Ngô Minh Cương – Chủ tịch UBND xã Thanh Xương.

Khi phóng viên đề nghị ông Cương cho biết các thủ tục pháp lý có liên quan và số lần tổ chức thanh, kiểm tra đối với những sai phạm của Công ty Tuynel Điện Biên theo chỉ đạo tại Văn bản số 580/UBND-KTHT ngày 23/3 của UBND huyện Điện Biên, có một số nội dung ông Cương không rõ. Ông Cương đã cho gọi ông Trần



Thanh Tùng (cán bộ địa chính xã) lên phòng làm việc và đề nghị ông Tùng trao đổi, cung cấp thông tin cho nhà báo. Những nội dung mà ông Tùng trao đổi, cung cấp đã được đăng tải trung thực trên Báo GD&ĐT tại bài viết: “Công ty CP sản xuất VLXD gạch tuynel công nghệ cao Điện Biên: Vô tư hoạt động không phép”, số ra ngày 4/6. Tất cả những nội dung trên có băng ghi âm ghi lại chỉ đạo của ông Cương với ông Tùng đề trao đổi, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí. Những trao đổi của ông Tùng cũng được băng ghi âm ghi lại.

### **Ai chịu trách nhiệm?**

Không giấy phép xây dựng, hết thời gian chuyển mục đích sử dụng đất song Công ty Tuynel Điện Biên vẫn làm nhà máy, hoạt động “chui” suốt thời gian dài. Những sai phạm trên được chỉ rõ tại đợt kiểm tra đột xuất của UBND huyện Điện Biên trong 2 ngày 12, 13/3. Đối tượng bị kiểm tra là dự án Nhà máy Sản xuất gạch theo công nghệ lò xoay tuynel di động tại xã Thanh Xương, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Dự án này do Công ty Tuynel Điện Biên làm chủ đầu tư.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện Công ty này chưa có giấy phép xây dựng, mới chỉ có chủ trương đầu tư theo quyết định của UBND tỉnh Điện Biên. Dự án cũng mới được Sở xây dựng thỏa thuận quy hoạch tại văn bản 1480/SXD-KTQHXD ngày 29/7/2021. Thời điểm kiểm tra, Công ty này cũng mới đang ở giai đoạn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục quy định về lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. Chủ đầu tư cũng chỉ thuê đơn vị tư vấn thẩm tra phê duyệt hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Theo chủ trương đầu tư, tổng diện tích mặt đất sử dụng của dự án này là 28.866m<sup>2</sup>. Song, trong tổng diện tích được phê duyệt thì có 14.296m<sup>2</sup> được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để chủ đầu tư cũ là Công ty THNN sản xuất vật liệu xây dựng và thương mại Việt Hải (nay là Công ty Tuynel) xây dựng nhà máy. Thời hạn chuyển mục đích sử dụng đất đến 14/1/2022. Diện tích trên mới chỉ được chủ đầu tư đề nghị Sở TN&MT và UBND tỉnh gia hạn chuyển mục đích sử dụng đất. Các ngành cũng chỉ dừng lại ở việc thống nhất đề nghị UBND tỉnh Điện Biên tiếp tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất, thời hạn đến 31/12/2050.

Còn lại 14.570m<sup>2</sup> trong phạm vi dự án, diện tích này thậm chí còn chưa được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Điện Biên.

Ngày 23/3, UBND huyện Điện Biên có Văn bản số 580 gửi Công ty Tuynel Điện Biên, các phòng, ban chuyên môn của huyện và UBND xã Thanh Xương. Công văn yêu cầu Công ty tạm dừng ngay hoạt động sản xuất cho đến khi hoàn thiện, khắc phục, bổ sung đầy đủ các nội dung mà đoàn kiểm tra yêu cầu.

Đồng thời, giao UBND xã Thanh Xương chủ trì, phối hợp với phòng, ban và đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc hoạt động sản xuất của Nhà máy gạch nói trên.

“Trường hợp phát hiện Chủ đầu tư vẫn tiếp tục hoạt động sản xuất khi chưa có đầy đủ các thủ tục theo quy định hiện hành phải kịp thời tổ chức ngăn chặn và báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định”, văn bản nêu rõ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện tại công văn 580, UBND xã Thanh Xương đã từng chủ trì, thành lập đoàn kiểm tra nhà máy, song không nhận được sự hợp tác từ phía công ty.

2 tháng sau ngày “ban lệnh cấm”, hôm 23/5, ông Ngô Xuân Chinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên lại tiếp tục ban hành Văn bản 1153 gửi Công ty Điện lực Điện Biên, Điện lực Điện Biên. Công văn đề nghị dừng cấp điện 3 pha trong thời gian chưa hoàn thiện thủ tục theo quy định đối với dự án Nhà máy sản xuất gạch tuynel nói trên.

“Để góp phần ngăn chặn việc vi phạm các quy định của pháp luật, UBND huyện Điện Biên đề nghị Công ty Điện lực Điện Biên, Điện lực Điện Biên dừng cung cấp điện 3 pha đối với Nhà máy sản xuất gạch theo công nghệ lò xoay tuynel di động tại xã Thanh Xương, huyện Điện Biên cho đến khi UBND huyện Điện Biên có văn bản đề nghị cấp trở lại”, Công văn nêu rõ.

Công văn cũng yêu cầu Công ty Tuynel tạm dừng ngay hoạt động sản xuất cho đến khi hoàn thiện, bổ sung đầy đủ các nội dung yêu cầu tại văn bản 580 của UBND huyện.

Thế nhưng, thật lạ, cũng chẳng hiểu vì sao mà Công ty Tuynel Điện Biên vẫn sừng sững vô tư hoạt động suốt bao lâu nay. Câu hỏi đặt ra ở đây là: Cơ quan quản lý ở địa phương yếu kém hay cố tình làm ngơ để doanh nghiệp làm liều? Vấn đề trên rất cần được làm sáng tỏ.

## **024. HÀ LINH/ “CẠM BÃY” BỮA VÂY HỌC SINH NGÀY HÈ// Giáo dục & Thời đại.- Số 165.- Ngày 12/7/2022 - Tr.13**

**Nghỉ hè, các công trường đóng lại, cũng là thời điểm học sinh miền núi đối mặt với nhiều 'cạm bẫy' khó lường...**

### **Bỏ nhà đi tìm việc bằng... niềm tin**

Mới đây, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Điện Biên) đã ngăn chặn thành công vụ việc 3 bé gái bỏ nhà ra ngoài tỉnh tìm việc làm mà chưa có sự cho phép của gia đình. Ngay sau đó, thông tin sự việc nhanh chóng được chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội, đi kèm những thông tin cảnh báo, thậm chí tìm kiếm người thân của những bé gái nói trên.

Theo Thiếu tá Quàng Văn Xiển, Trưởng Công an xã Thanh Minh (TP Điện Biên Phủ) cho biết: Khoảng 17 giờ, ngày 13/6, đơn vị tiếp nhận chị L.T.P. (SN 1981), người dân địa phương đến trình báo việc con gái là cháu Q.K.L. (12 tuổi) bị bạn bè rủ trốn khỏi nhà.

Theo lịch sử tin nhắn trong điện thoại của con gái, chị P. phát hiện có 2 người rủ đi tỉnh Quảng Ninh để làm việc. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là cháu Q.K.L vẫn nhận lời đồng ý khi chưa có thông tin về công việc và địa điểm cụ thể. “Phát hiện sự việc, chị này đã đi tìm con nhưng không thấy nên nhờ công an địa phương giúp đỡ. Ngay khi tiếp nhận sự việc, chúng tôi đã thông tin luôn với Phòng Cảnh sát giao thông để có sự phối hợp, triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát phương tiện trên Quốc lộ 6 (tuyến huyết mạch từ Điện Biên – Quảng Ninh)”, Thiếu tá Xiển cho hay.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tại Km377 + 100 (thuộc huyện Tuần Giáo) lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện cháu Q.K.L. đang trên xe khách đi Quảng Ninh. Cùng đi còn có các cháu: Q.T.D.L. (13 tuổi), trú tại xã Pom Lót và L.T.H.V. (12 tuổi), xã Sam Mứn, huyện Điện Biên.

“Ngay trong đêm, chúng tôi đã cùng với gia đình đến tận nơi nhận bàn giao các cháu về nhà an toàn. Mặc dù đây là vụ việc mới ghi nhận trong nhiều năm qua nhưng lại rất đáng lưu tâm. Vì các cháu chỉ mới học hết lớp 7, 8 và đang nghỉ hè – thời điểm khó quản lý”, Thiếu tá Xiển chia sẻ.

Gần đây nhất, đầu tháng 7 vừa qua, trên chặng đường từ Hà Nội lên Điện Biên, chị Vũ Thị Hà, tổ 9, phường Noong Bua (TP Điện Biên Phủ) cũng đã cư mang, giúp đỡ một trường hợp tương tự. Theo chị Hà chia sẻ, trong lúc dừng chân tại Sơn La, chị phát hiện nhiều bất thường từ một cậu bé đi cùng xe do không có người thân, đồ đạc.

Khi hỏi chuyện, cậu bé cho biết mình tên là Lò Văn Xuân, nhà xã ở Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo. Xuân vừa học xong lớp 10. Thời gian nghỉ hè nhàn rỗi, nên em đã theo người trong bản xuống Hà Nội xin làm phụ vữa, với mong muốn kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Tuy nhiên, vì không đáp ứng được yêu cầu nên bị chủ thầu xây dựng đuổi.

“Xuân bảo, người rủ đi cùng chỉ đưa cho 150 nghìn đồng và bảo tự ra bến đón xe về nhà. Nhưng giá vé về Điện Biên tới vài trăm nghìn đồng nên dù cậu bé gán cả chiếc điện thoại (trị giá 50 nghìn đồng) vẫn chưa đủ. Nghe cháu tâm sự từ sáng chưa được ăn gì tôi rót nước mát. Nghĩ cũng như con mình, tôi thương nên đồng hành và lo cho cháu về nhà an toàn”, chị Hà kể.

### **“Cạm bẫy” không chờ... vận may**

**Theo thống kê sơ bộ từ các cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên, trong 5 năm (2017 – 2021), địa phương này đã xảy ra hơn 80 vụ việc xâm hại, mua bán trẻ em. Hơn 80% nạn nhân là em gái, bị mua bán và xâm hại tình dục.**

Cho đến giờ, cô bé người Mông G. T. P (huyện Mường Chà) vẫn chưa thể quên chuyện đi “ám ảnh” vào mùa hè năm 2017. Khi ấy P. mới đang học lớp 7. Em tâm sự: Trong số những lần lướt mạng xã hội Facebook em đã tình cờ quen biết một người đàn ông.

Sau một thời gian nhắn tin qua lại, ông này nói có tình cảm và rủ em cùng sang Trung Quốc sống. Để tạo niềm tin, ông này đã vẽ ra viễn cảnh về một cuộc sống giàu có mà trong mơ P. cũng chưa bao giờ thấy. Tin lời kẻ chưa một lần gặp mặt, P. trốn gia đình lên đường.

“Đi rồi em mới biết mình bị lừa bán, làm vợ bất hợp pháp của một người đàn ông người Trung Quốc. Cuộc sống cực khổ chứ không như ông ta nói. Em bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Nhiều lần muốn bỏ trốn nhưng nghĩ một mình con gái ở nơi xa lạ, không biết tiếng, em lại sợ, chẳng biết sẽ đi đâu”, P. giải bày.

Sau 3 năm chịu đựng cuộc sống “địa ngục” bên xứ người, P. may mắn trốn thoát trở về. Song em đã phải làm mẹ của 2 đứa con khi mới vừa tròn 17 tuổi. Mặc dù được gia đình, cộng đồng, địa phương và các cơ quan chức năng hỗ trợ để hòa nhập

cộng đồng, nhưng P. bảo “Ký ức về những ngày tháng cùng cực, ê chề bên xứ người vẫn không thôi ám ảnh em”.

Theo Thiếu tá Hoàng Văn Dân, Phó Đội trưởng Đội Hình sự, ma túy, kinh tế, Công an huyện Mường Chà thì đây chỉ là một trong tổng số hơn 30 vụ xâm hại, mua bán trẻ em được phát hiện, xử lý tại địa bàn từ năm 2015 đến nay. Đối tượng mà tội phạm này thường đề ý tới là phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt là trẻ em gái ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, xa, khu vực giáp biên, đời sống khó khăn.

Cũng theo Thiếu tá Dân, thủ đoạn các đối tượng sử dụng ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Thường lợi dụng điện thoại, mạng xã hội để làm quen, lôi kéo, dụ dỗ hoặc móc nối với người địa phương hoạt động lưu động liên huyện, liên tỉnh và xuyên quốc gia. Do vậy, gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra, xác minh, truy bắt và xử lý.

Còn theo Trưởng Công an xã Thanh Minh phân tích, thì nghi hê là thời gian dễ xảy ra các vụ việc đáng tiếc với trẻ em nhất. Do các em có nhiều thời gian rảnh hơn nên dễ nảy sinh những suy nghĩ, hành động nông nổi, thiếu kiểm soát. Trong khi đó, cạm bẫy ngoài xã hội lại rất nhiều.

“Việc các em tự ý bỏ nhà đi theo lời rủ rê, dù là của người quen hay lạ đều tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Các em lại chưa đủ hiểu biết, năng lực lường trước và xử lý tình huống phát sinh để bảo vệ bản thân. Nhiều trường hợp bị bóc lột sức lao động hoặc xâm hại tình dục. Nhưng không phải ai cũng may mắn để có thể trở về nhà an toàn”, Thiếu tá Xiển nhận định.

## **025. LÊ LAN/ CÀN THỰC HIỆN NHANH VIỆC HOÀN PHÍ XÉT NGHIỆM COVID -19 TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN: Thu chênh cả trăm triệu đồng nhưng chậm khắc phục// Nhân dân.- Số 24378, ngày 29/7/2022 - Tr.7+8**

Thông tin khái quát về việc thu chênh phí dịch vụ test nhanh Covid-19 tại địa phương, ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên cho biết: Từ việc tự kiểm tra của y tế cơ sở và giám sát của ngành, ngày 19/11/2021, Sở Y tế ghi nhận toàn tỉnh có hai đơn vị, gồm: Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo, Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay đã thu chênh phí xét nghiệm so với hướng dẫn tại Văn bản số 5378/BYT-KHTC ngày 7/7/2021 của Bộ Y tế là 360.915.750 đồng, trong đó Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo thu chênh 253.210.500 đồng và Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay thu chênh 107.705.250 đồng. Theo từng thời điểm, mức phí thu chênh với các trường hợp dao động từ 103 đến 138 nghìn đồng. Xét thấy việc thu chênh phí xét nghiệm tại hai đơn vị nêu trên hoàn toàn xuất phát từ hoàn cảnh khách quan, sự cấp thiết chống dịch cho nên ngay khi có kết quả kiểm tra cụ thể, Sở Y tế đã báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh về việc hoàn trả phí thu chênh đến các tổ chức, cá nhân đã sử dụng dịch vụ này.

Ông Lương Hậu Tân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo chia sẻ, thời điểm đó (từ ngày 24 đến 29/7/2021), việc thu phí xét nghiệm Covid-19 chỉ có duy nhất Văn bản số 5378/BYT-KHTC ngày 7/7/2021 của Bộ Y tế; đến ngày 10/8/2021 mới có Quyết định của UBND tỉnh Điện Biên quy định mức giá tạm thời dịch vụ xét

nghiệm (tự nguyện) Covid-19, do vậy Trung tâm thu phí chung là 238.000 đồng/test. Chung mức giá này, Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay tiếp tục thu đến hết ngày 2/8/2021.

Ngay sau khi được UBND tỉnh đồng ý với đề xuất hoàn phí xét nghiệm thu chênh đến các cá nhân, tổ chức đã sử dụng dịch vụ, ngày 11/1/2022, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên Phạm Giang Nam đã ký, ban hành văn bản yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo, Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay khẩn trương liên hệ với các cá nhân, tổ chức để hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định. Ngay trong ngày 11/1/2022, Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo đã có công văn về việc hoàn trả tiền chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19, kèm danh sách 2.214 cá nhân đã sử dụng dịch vụ này từ ngày 24 đến 29/7/2021 được hoàn trả tiền; thời gian hoàn trả được thực hiện ngay từ ngày 11/1 đến hết ngày 11/2/2022. Nhưng không hiểu do sơ suất của văn thư hay chủ ý của người ký, ban hành văn bản mà công văn của Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo bỏ trống phần “Kính gửi” song tiêu đề “Nơi nhận” lại ghi rất rõ ràng... “như kính gửi”. Điều này khiến người dân băn khoăn và đặt câu hỏi: “Trung tâm có thật sự cầu thị, muốn hoàn trả hay chỉ là hành động làm cho có để sửa sai...?”.

Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay ra thông báo hoàn trả tiền chênh lệch dịch vụ xét nghiệm Covid-19 ngày 17/1/2022. Cùng với việc đăng tải Thông báo 12 trên trang Fanpage, đơn vị này cũng cho phát thông báo trên đài phát thanh-truyền hình thị xã Mường Lay. Tuy nhiên, đến cuối tháng 5/2022 Trung tâm này cũng chỉ mới hoàn trả tiền chênh đến... 1 cá nhân với số tiền hoàn theo quy định 138 nghìn đồng.

Làm việc với phóng viên vào chiều 26/7 chung quanh nội dung không hoàn trả được phí thu chênh đến các cá nhân đã sử dụng dịch vụ tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo, ông Lương Hậu Tân, Giám đốc Trung tâm thừa nhận: Không chỉ có khó khăn trong tìm kiếm thông tin, địa điểm, địa chỉ các cá nhân đã sử dụng dịch vụ; mà thời điểm Trung tâm thông báo hoàn trả trùng quăng thời gian chống dịch cam go, trùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và phần do Trung tâm chưa có kinh nghiệm làm việc này cho nên chưa hoàn trả được cá nhân nào; bên cạnh đó là điều kiện buộc cá nhân phải xuất trình “kết quả xét nghiệm chẩn đoán nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 do Trung tâm cấp tại thời điểm đó làm minh chứng khi đến nhận lại tiền tại Trung tâm y tế huyện” đã khiến nhiều người ngại làm thủ tục. Sau khi thông báo, Trung tâm đã tiếp nhận nhiều đề nghị của các cá nhân có tên, địa chỉ đúng danh sách Trung tâm lưu trữ với yêu cầu nhận lại tiền hoàn, nhưng vì họ không còn kết quả xét nghiệm nên Trung tâm không dám chi trả.

### **Cần sự hỗ trợ, chia sẻ của các ngành**

Tiếp thu các phản ánh, kiến nghị đề nghị tạo thuận lợi để người dân nhận lại tiền xét nghiệm, ngày 26/7/2022, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã có chỉ đạo cụ thể đến Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo và Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay, với yêu cầu bỏ điều kiện xuất trình kết quả xét nghiệm đối với các cá nhân có tên trong danh sách hoàn tiền của hai trung tâm. Theo đó, kể từ ngày 26/7, khi cá nhân, tổ chức đến nhận lại tiền hoàn phí xét nghiệm tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo và Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay, chỉ cần đem theo giấy tờ của cá nhân, tổ chức có đủ căn cứ chứng minh

đúng đối tượng thì các trung tâm này tiến hành chi trả ngay. Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo đã thành lập tổ thông tin hoàn phí xét nghiệm với ba thành viên thường xuyên liên hệ các địa phương có người đã làm thủ tục xét nghiệm tại Trung tâm, đề nghị cơ sở hỗ trợ thông tin đến người dân việc hoàn tiền. Cùng với đó, Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo liên hệ Công an huyện Tuần Giáo đề nghị cung cấp dữ liệu điện thoại của nhân dân đã đi qua hai chốt kiểm soát dịch thuộc địa phận huyện Tuần Giáo, gồm: Pá Uôn, Pha Đin kể từ ngày 24/7 đến hết ngày 29/7/2021 để liên hệ hoàn tiền.

Cam kết sẽ chỉ đạo thực hiện nghiêm việc hoàn phí xét nghiệm thu chênh đến các cá nhân, tổ chức, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên Phạm Giang Nam cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ từ các phòng, ban cấp huyện đã cùng ngành y tế làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 suốt thời gian qua trong việc hỗ trợ thông tin, địa chỉ cá nhân vào địa bàn. Đồng thời mong muốn chính quyền các xã trong địa bàn tỉnh hỗ trợ ngành y tế thông tin đến nhân dân về việc hoàn phí xét nghiệm này, để người dân có thông tin, chủ động hợp tác giúp ngành hoàn thành trách nhiệm trong thời gian càng nhanh càng tốt. Với cán bộ, nhân viên y tế hai trung tâm y tế là Tuần Giáo và Mường Lay, ông Phạm Giang Nam đã yêu cầu phải cầu thị, lắng nghe và làm việc hết sức trách nhiệm khi hoàn trả tiền đến người dân.

## **026. HÀ LINH/ NGÀNH GIÁO DỤC ĐIỆN BIÊN PHỦ PHÁT HUY HIỆU QUẢ KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TRONG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỚI// Giáo dục và Thời đại.- Số 179.- Ngày 28/7/2022 - Tr.8**

**“Do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên phòng đã giao quyền tự chủ cho các nhà trường. Trên cơ sở tình hình thực tế, trường chủ động xây dựng kịch bản, kế hoạch, thời khóa biểu theo từng thời gian cụ thể. Mỗi thầy cô phát huy vai trò để linh hoạt phương pháp dạy học cho từng kiến thức, đối tượng học sinh. Làm sao để đích đến cuối cùng là chất lượng”, bà Lê Thị Hồng, Trưởng phòng GD&ĐT TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) chia sẻ.**

### **Trao quyền tự chủ**

Giờ học Toán của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương và học sinh lớp 6, Trường THCS Him Lam luôn diễn ra sôi nổi. Lấy ví dụ cụ thể về bài giảng Trung điểm của đoạn thẳng, cô Hương chia sẻ: “Mở đầu bài giảng, tôi đã trình chiếu hình ảnh cụ thể là chiếc bập bênh để các em quan sát. Từ đó, bám sát để đưa ra các yêu cầu gắn với kiến thức nội dung bài học”.

Cũng theo cô Hương, do là hình ảnh quen thuộc, gắn liền với đời sống nên học sinh trong lớp sôi nổi phát biểu. Giờ học ghi nhận nhiều ý kiến phản biện. Từ đó, làm rõ nội dung kiến thức và phát huy tối đa hiệu quả tiết học.

“Trong mỗi một tiết giảng, tôi đều cố gắng tìm cách gắn liền kiến thức trong sách giáo khoa với thực tiễn như vậy. Đồng thời, phải không ngừng thay đổi các phương pháp dạy học khác nhau, nhằm tạo hứng thú, giúp các em hào hứng hơn và cảm thấy môn học gần gũi với đời sống, sinh hoạt”, cô Hương cho hay.

Theo chia sẻ của em Nguyễn Vũ Yến Nhi, Trường THCS Him Lam, thì trong quá trình học tập em luôn hào hứng với các hình ảnh, tình huống cụ thể mà thầy cô

đưa ra. Với những ví dụ hết sức chân thực, em dễ dàng liên hệ với kiến thức hơn để có thể phản biện, phát biểu ý kiến.

“Mỗi giờ học em thấy học sinh được phát huy tính tự chủ, tự giác hơn. Em thích nhất là khi áp dụng được các tình huống. Vì thế, chúng em hoạt động nhóm rất tích cực. Việc hiểu sâu hơn mỗi bài học, kiến thức không chỉ giúp chúng em có kết quả học tập tốt hơn mà còn áp dụng được vào cuộc sống nhiều hơn”, Nhi nói.

Lấy học sinh làm trung tâm, giáo án là nền tảng và liên tục đổi mới các hoạt động trong mỗi giờ học là phương pháp đang được tập thể giáo viên Trường THCS Him Lam áp dụng thực hiện trong năm học vừa qua. Đặc biệt là đối với triển khai Chương trình GDPT mới.

Theo cô giáo Lê Thị Ngọc, ngay từ đầu năm thì các tổ chuyên môn đã xây dựng kế hoạch bài học. Đồng thời, triển khai trong toàn bộ nội dung sinh hoạt của tổ theo 4 bước: Xây dựng kế hoạch bài học minh họa, tổ chức dạy học minh họa, phân tích rút kinh nghiệm, áp dụng các nội dung sinh hoạt trong thực tiễn giảng dạy trên lớp.

“Ở mỗi giờ sinh hoạt, các giáo viên đều phát huy kinh nghiệm bản thân để tham gia đóng góp ý kiến. Qua đó tạo nên sức mạnh tập thể để lên khung cho bài giảng mẫu. Với phương pháp này thì việc triển khai giảng dạy bài học cụ thể thuận lợi hơn. Đồng thời cũng tác động tích cực tới việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi giáo viên”, cô Ngọc chia sẻ.

Cô Cao Thị Đại, Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, muốn nâng cao chất lượng giáo dục thì phải có một đội ngũ tốt. Bởi vậy, công tác bồi dưỡng giáo viên được trường đặc biệt coi trọng, nhất là đội ngũ triển khai Chương trình GDPT mới.

“Bên cạnh các lớp đào tạo, bồi dưỡng của ngành, thì nhà trường chủ động chỉ đạo đổi mới trong sinh hoạt chuyên môn. Qua đó, giúp các thầy cô tự bồi dưỡng, hỗ trợ nhau nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ. Từ đó, tạo chuyển biến trong nâng cao chất lượng”, cô Đại cho hay.

### **Đích đến chất lượng**

Năm học 2021 - 2022 đã đặt ra nhiều thách thức cho ngành Giáo dục Điện Biên Phủ khi vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo chất lượng dạy và học, nhất là chương trình mới. Song theo bà Lê Thị Hồng, Trưởng phòng GD&ĐT địa phương thì mỗi nhà trường đều chủ động kế hoạch, kịch bản riêng phù hợp để tổ chức duy trì hoạt động giáo dục hiệu quả.

“Ngành đã mạnh dạn thực hiện đổi mới trong quản trị nhà trường, như: Tự chủ và chịu trách nhiệm. Học tập và giảng dạy là những mục tiêu chính của hoạt động quản lý giáo dục. Thực hiện tốt công tác dân chủ trong trường học; xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện”, bà Hồng cho hay.

Trong học kỳ I, toàn thành phố có 32/54 trường phải đóng cửa và 27 trường được trung tập làm điểm cách ly. Sang học kỳ II thì toàn ngành phải dừng dạy học trực tiếp trong thời gian dài. Tuy nhiên, các trường đã tận dụng tối đa thời gian vàng

để cung cấp cơ bản kiến thức nền. Đồng thời, linh hoạt và chủ động sắp xếp phương pháp, lịch dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Theo cô Nguyễn Thị Bích, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện thì đơn vị từng là “điểm nóng” của ngành Giáo dục TP Điện Biên Phủ, với hàng chục ca F0 ghi nhận trong cùng một thời điểm.

Trước tình hình đó, Ban Giám hiệu nhà trường đã linh hoạt chỉ đạo các lớp thay đổi phương thức dạy học khác nhau. Để đảm bảo tất cả học sinh đều được tham gia học tập, nhà trường phân loại học sinh theo từng nhóm nguy cơ, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện phù hợp hai hình thức dạy học trực tuyến và trực tiếp.

Với những học sinh tham gia học trực tuyến, trường yêu cầu giáo viên phải kiểm soát được việc học của học sinh, tương tác với các em để nắm bắt khả năng, tiến độ tiếp nhận kiến thức. Từ đó xây dựng bài giảng phù hợp.

“Đây không phải là mô hình riêng mà được áp dụng rộng rãi trên toàn địa bàn và rất phù hợp với tình hình mới. Đối với nhà trường, do có thời gian triển khai thí điểm trước đó và tích lũy được kinh nghiệm nên khi đi vào tình huống cụ thể thì không gặp nhiều vướng mắc. Đảm bảo quyền lợi học tập của các em trong mọi điều kiện, hoàn cảnh”, cô Bích cho hay.

Đặc biệt, theo lãnh đạo ngành Giáo dục địa phương, với việc triển khai Chương trình GDPT mới, các nhà trường đã đồng thời chuyển quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Chuyển phát triển GD&ĐT từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả.

Còn theo kết quả ghi nhận của ngành Giáo dục thành phố cho thấy, năm học vừa qua tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,9%, trẻ 11 tuổi vào lớp 6 đạt 99,2%...

Trong số đó, 99,86% học sinh lớp 1, 2 được đánh giá hoàn thành và hoàn thành tốt môn Tiếng Việt; 99,85% hoàn thành và hoàn thành tốt môn Toán. Đối với học sinh lớp 6, trên 99% có kết quả rèn luyện khá, tốt; kết quả học tập từ đạt trở lên. Hiện nay, toàn ngành đều đã sẵn sàng các điều kiện để tiếp tục triển khai Chương trình GDPT mới đối với lớp 3, 7 trong năm học tới.

## **027. HÀ LINH/ NHÂN LỰC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GDPT MỚI TẠI ĐIỆN BIÊN: RỘNG CỬA ĐÓN ỨNG VIÊN// Giáo dục thời đại.- Số 168.- Ngày 15/7/2022 - Tr.4**

**Nhân lực triển khai Chương trình GD phổ thông mới là “bài toán” khó của nhiều địa phương trong cả nước. Tại tỉnh Điện Biên, thời gian qua, ngành Giáo dục địa phương đã triển khai hàng loạt giải pháp ngắn hạn và dài hơi để từng bước bù lấp “khoảng trống”.**

### **Lớp học không giới hạn**

Năm học 2022 - 2023 là năm đầu tiên Tiếng Anh và Tin học trở thành môn học bắt buộc đối với lớp 3. Cấp THPT thêm môn học tự chọn mới là Nghệ thuật (Âm



nhạc và Mỹ thuật). Những thay đổi này khiến nhiều cơ sở giáo dục ở Điện Biên vốn đã thiếu giáo viên lại càng thêm khó khăn.

Mường Ảng là một trong những địa phương có nhiều thuận lợi về nhân lực và vật lực khi triển khai Chương trình mới. Song trên thực tế, theo ông Nguyễn Đức Quang, Trưởng phòng GD&ĐT, đề dạy các lớp 3, 4, 5, ngành vẫn thiếu 5 giáo viên môn Tiếng Anh.

“Chúng tôi có 13 giáo viên Tiếng Anh, bố trí ở 9 trường. Còn 3 trường tiểu học: Mường Đăng, Mường Lạn, PTDTBT Tiểu học Bản Bua vẫn trống. Xác định rõ khó khăn này, thời gian qua phòng đã chỉ đạo các nhà trường tập trung rà soát, lên phương án sắp xếp lại”, ông Quang cho hay.

Cũng theo ông Quang, mục tiêu đặt ra là cố gắng mỗi trường có ít nhất 1 giáo viên dạy môn Tiếng Anh. Mới đây, ngành đã tham mưu UBND huyện tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD-ĐT. Trong đó có 2 chỉ tiêu giáo viên Tiếng Anh.

“Tuy nhiên, không thể phụ thuộc hoàn toàn vào phương án này do thiếu nguồn tuyển. Trước mắt, chúng tôi yêu cầu các trường học trên địa bàn thực hiện giao nhiệm vụ giáo viên Tiếng Anh cấp THCS dạy học liên cấp trên cùng địa bàn. Đặc biệt, chủ động xây dựng phương án, bài giảng dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tức là triển khai lớp học ảo, một giáo viên tại một thời điểm có thể dạy nhiều hơn một lớp học ở những vị trí khác nhau” ông Quang cho biết thêm.

Dự kiến năm học 2022 – 2023, Mường Ảng có 106 lớp học Tiếng Anh ở 2 cấp tiểu học và THCS, với 424 tiết/tuần. Trong đó, giáo viên Tiếng Anh cấp THCS dạy học liên cấp 32 tiết/tuần, cấp tiểu học dạy trực tiếp 299 tiết/tuần (theo định mức/giáo viên), tăng 65 tiết và 28 tiết/tuần dạy qua trực tuyến cùng khối lớp (lớp học ảo).

Tương tự, theo ông Ngô Xuân Chiến, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ, các trường học tại địa phương đều chủ động phương án để áp dụng theo kịch bản này.

“Hiện, các điểm bản chỉ còn học sinh khối lớp 1 và 2. Từ lớp 3 trở lên đã về học tại điểm trung tâm. Do vậy, cơ sở vật chất, thiết bị, đường truyền để triển khai lớp học trực tiếp kết hợp trực tuyến cơ bản bảo đảm. Thời gian qua, ngành cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn để giáo viên thực hiện dạy học linh hoạt; sắp xếp thời khóa biểu khoa học, phù hợp để có thể dạy liên trường, dạy tại nhiều điểm trường...”, ông Chiến cho hay.

### **Song hành giải pháp**

Theo thống kê, ngành GD Điện Biên còn thiếu hơn 200 giáo viên, các môn: Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật. Trong đó, riêng môn Tiếng Anh thiếu 125 giáo viên (tiểu học 72, THCS 38, THPT 15).

Theo ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT địa phương, dù đã giảm số trường, tăng số lớp/trường, số học sinh/lớp nhưng tình vẫn thiếu nhiều giáo viên. Thậm chí, thiếu cả nguồn tuyển.

Do vậy, ngành đã xây dựng lộ trình, kế hoạch để bồi dưỡng đào tạo giáo viên các môn còn thiếu. Trong đó ưu tiên khuyến khích, động viên đội ngũ giáo viên hiện tại đi học văn bằng 2 theo nguyện vọng, phù hợp với các môn học đang thiếu.

Ngoài ra, trên cơ sở chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên của các huyện, từ tháng 3 đến nay, ngành liên tiếp gửi văn bản đến các trường đại học có đào tạo chuyên ngành sư phạm tương đương đề nghị giới thiệu sinh viên. Đồng thời, khảo sát số lượng sinh viên đã tốt nghiệp ra trường nhưng chưa có việc làm. Trên cơ sở đó, phối hợp với các trường đại học tổ chức đào tạo nâng cao, liên thông, văn bằng 2 nếu các em có nhu cầu.

Một giải pháp lâu dài để “lấp khoảng trống” cũng được Điện Biên triển khai đó là đào tạo cử tuyển. Theo đại diện sở GD&ĐT, năm 2021, căn cứ đăng ký nhu cầu đào tạo trình độ đại học theo chế độ cử tuyển của các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh đã cử 23 học sinh đi học đại học chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh.

Mới đây, Sở GD&ĐT Điện Biên tiếp tục tham mưu tỉnh để gửi đề nghị Bộ GD&ĐT phê duyệt chỉ tiêu cử tuyển năm 2022. Tỉnh đăng ký 68 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học, trong đó Sư phạm Tiếng Anh 38 chỉ tiêu; Sư phạm Tin học 10; Sư phạm Âm nhạc 10; Sư phạm Mỹ thuật 10.

Để bảo đảm chất lượng đầu ra, ngành ưu tiên lựa chọn các cơ sở đào tạo uy tín, chất lượng cao. Ví dụ như: Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (20 chỉ tiêu Sư phạm Mỹ thuật, Âm nhạc); Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (38 chỉ tiêu Sư phạm Tiếng Anh); Đại học Sư phạm Hà Nội (10 chỉ tiêu Sư phạm Tin học).

**“Trước mắt, chúng tôi tổ chức tuyển dụng bổ sung hàng loạt giáo viên cho các vị trí còn thiếu. Ngoài điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, ngành khuyến khích các bạn trẻ thật sự yêu nghề, muốn cống hiến cho sự nghiệp giáo dục vùng khó. Chúng tôi luôn rộng cửa chào đón khi các em có nguyện vọng và đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT mới”, ông Đoạt nói.**

## **028. ĐÌNH TOÁN - HỒNG MINH/ VÙNG CAO “KHÁT SÁCH”// Văn hóa.- Số 82.- Ngày 11/7/2022 - Tr.11**

**Thời gian qua, Chính phủ cùng các đơn vị liên quan đã có sự quan tâm, đầu tư để phát triển văn hóa đọc ở những vùng cao, vùng đồng bào DTTS. Đây cũng là nhiệm vụ được ngành văn hóa đặc biệt chú trọng. Tuy nhiên do đặc thù vùng miền, nhiều nơi vẫn đang rơi vào tình trạng “thiếu trước hụt sau”. Cũng vì “khát sách”, việc phát triển văn hóa đọc cho người dân ở những vùng này gặp không ít khó khăn.**

### **Nhiều năm học, biết mỗi SGK**

Cô Nguyễn Thị Tố Nga, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Kim Nội (huyện Mường Chải, Yên Bái) cho biết ở vùng cao, SGK còn thiếu chứ chưa nói đến những thể loại khác: “Từ năm học 2020-2021, chúng tôi phải giảng dạy theo chương trình mới. Cô trò nhiều lúc loay hoay mới có đủ sách để học. SGK còn không đủ nên chúng tôi chưa dám mơ tới có sách tham khảo hay truyện cho các em đọc. Ở đây, đời sống bà con còn nhiều khó khăn nên gần như rất khó để vận động phụ huynh xây dựng tủ sách chung. Nhà trường phải đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp nhưng không phải lúc nào cũng có”.

“Thiếu trước hụt sau” nên nhà trường bắt buộc phải ưu tiên cho SGK, còn sách tham khảo, truyện... để đưa vào thư viện thì không còn kinh phí. Cô Nguyễn Thị Tố Nga cho biết thêm, hiện nhiều gia đình còn chưa thể thanh toán tiền SGK nhà trường đã ứng ra cho các em. “Các con rất thích đọc sách nhưng thư viện nhà trường đã nhiều năm không được bổ sung đầu sách mới, thậm chí còn không có nổi một cuốn truyện tranh... Chúng tôi muốn mở rộng hoạt động thư viện nhưng sách không có thì không thể triển khai. Các con thường hỏi chúng tôi khi nào có sách mới nhưng tất cả cũng chỉ là câu trả lời “phải chờ”. Cả cô và trò đều mong từng ngày nhưng sao khó khăn quá!”, cô Nga bùi ngùi.

Em Lò Thị Quỳnh, học sinh Trường PTDT nội trú THPT huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) cho biết, những loại sách trẻ em miền núi thích đọc là truyện tranh, truyện cổ tích, truyện về anh hùng, danh nhân văn hóa dân tộc và sách tiếng dân tộc... Thế nhưng, ngoài SGK, hầu như các em không có cơ hội để tiếp cận với sách thể loại khác. “Thỉnh thoảng có đợt được phát sách mới nhưng chúng em cũng rất khó tìm được cuốn sách phù hợp với bản thân. Không chỉ em mà các bạn học sinh khác đều muốn có thêm sách đọc để không phải chịu cảnh nhiều năm đi học, chỉ biết đến mỗi SGK”, Quỳnh chia sẻ.

### **Không thể chỉ trông chờ cấp phát**

Hiện nay, sách đến được với vùng cao, khu vực có đồng bào DTTS sinh sống phần lớn đều ở diện cấp phát. Tuy nhiên, do số lượng sách mỗi đợt cũng không nhiều nên khi đến được với bà con thì chẳng còn là bao. Chưa kể, nhu cầu đọc của người dân hiện rất đa dạng, sách cấp phát thì “cho gì đọc nấy”, chưa thật sự phong phú nên đôi khi rơi vào nghịch cảnh sách cần thì không có, sách có thì... không ai cần.

Anh Đỗ Tiến Thành, người có hành trình 8 năm bền bỉ thúc đẩy phong trào khuyến đọc, gieo mầm hy vọng cho tương lai thông qua xây dựng tủ sách ở những vùng khó khăn cho biết, trong phát triển văn hóa đọc, học sinh, bà con vùng cao, DTTS chính là đối tượng “thiệt đơn, thiệt kép”. “Đi vận động khuyến đọc, chúng tôi mới thấy cái khổ của bà con. Mỗi ngày đều tính đến chuyện ăn có đủ no không, oằn mình để mưu sinh thì làm sao dám bỏ tiền ra mua sách. Được tặng một cuốn sách, họ nâng niu và coi như tài sản quý trong nhà. Học sinh nhận sách mới thì nở nụ cười tươi rói vì sung sướng, hạnh phúc. Có đến đây mới thấy người dân “khát sách” như thế nào. Ngoài no cái bụng, chúng ta cần giúp bà con “no” tri thức. Họ không tìm đến được với sách vì điều kiện khó khăn thì chúng ta phải đưa sách đến với bà con”, anh Thành bày tỏ.

Cũng theo anh Đỗ Tiến Thành, vẫn có những chuyến xe phục vụ lưu động đến vùng còn khó khăn nhưng không nhiều, có thể ví như “mưa không đủ thấm đất”. Sách không thường xuyên được luân chuyển đến tận nơi để bà con vùng cao, DTTS đọc. Hệ thống thư viện nhiều nơi cũng chưa “vươn tới” từng thôn, bản mà chỉ mới đến được những vùng trung tâm. Sách online không thiếu nhưng khả năng sử dụng thiết bị thông minh với các hộ dân vùng núi còn hạn chế. Cơ hội tiếp cận sách của người dân, đặc biệt là trẻ em tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, DTTS vì thế còn nhiều hạn chế khiến sự chênh lệch, khoảng cách về văn hóa đọc và dân trí gia tăng. Đây là bài toán phải giải quyết sớm để tránh hệ lụy lâu dài.

Thực tế, văn hóa đọc phát triển giúp đồng bào DTTS, miền núi có được môi trường học tập, giải trí lành mạnh. Thông qua việc đọc, người dân được mở mang hiểu biết, trau dồi kỹ năng, vận dụng được những kiến thức khoa học vào cuộc sống; giúp họ bớt nghèo, bớt khổ. Để phát triển văn hóa đọc thì phải cần đến sách. Thế nhưng, sách không đến được với bà con, hay bà con phải nhọc nhằn tìm sách đang tạo ra những thiệt thòi nhất định cho người DTTS, vùng cao trong tiếp cận tri thức.

## **029. Hà Linh/ Điện Biên: Giải 'cơn khát' sân chơi// Giáo dục và Thời đại.- Số 175.- Ngày 23/7/2022 - Tr.7**

**Một sân chơi lành mạnh được khánh thành mới đây tại huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) như một làn nước mát, giúp những đứa trẻ vùng khó giải tỏa “cơn khát”...**

**Từ năm 2017 đến nay, các cấp đoàn Điện Biên đã thực hiện và phối hợp thực hiện, đưa vào sử dụng trên 160 sân chơi cho thanh, thiếu nhi khắp địa bàn trong tỉnh. Tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, có thêm 6 sân chơi được hoàn thành, bàn giao tại các huyện: Nậm Pồ, Mường Nhé, Điện Biên, TP Điện Biên Phủ.**

### **Trẻ có sân chơi, cha mẹ bớt lo**

Mãi mê với trò xích đu tại điểm sinh hoạt, vui chơi ở nhà văn hóa, cậu bé Lò Quốc Minh (8 tuổi), bản trung tâm, xã Chiềng Sơ (huyện Điện Biên Đông) quên luôn là đã quá giờ ăn trưa. Minh say sưa với từng món đồ chơi còn thơm mùi sơn, như: Bập bênh, cầu trượt, nhún nhảy... Nhưng chiếc xích đu làm em hào hứng nhất.

“Em rất thích trò chơi này. Vì càng đẩy xích đu lên cao, gió thổi càng mạnh, mát lắm. Trước chưa có, nghỉ hè chúng em thường tự chơi ở nhà hoặc chiều ra sông tắm. Từ khi có khu vui chơi này, ngày nào chúng em cũng ra chơi. Nhưng đông bạn nên phải chia nhau lần lượt chơi các trò”, Minh bộc bạch.

Đứng nhìn con vui vẻ bên những trò chơi mới, chị Lò Thị Piếng cũng vui lây. Chị bảo: “Từ hôm có sân chơi, ngày nào cháu cũng về nhà muộn. Nhưng tôi lại thấy yên tâm hơn, vì biết con có điểm vui chơi an toàn và phù hợp với lứa tuổi”.

Chị Piếng có 3 con đều trong độ tuổi đi học. Mỗi dịp nghỉ hè, gia đình lại lo nom nớp. Bởi người lớn đều bận bịu với công việc đồng áng nên không có nhiều thời gian giám sát, quản lý con. Trong khi đó, các cháu còn nhỏ tuổi, hiếu động, thường rủ nhau chơi nhiều trò mạo hiểm, nguy cơ tai nạn, thương tích cao, như: Trèo cây, nghịch dao, tắm sông...

Chia sẻ về điểm vui chơi này, ông Lương Văn Thế, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ, cho biết: Công trình do Tỉnh đoàn Điện Biên trao tặng và được đặt tại Nhà văn hóa xã. Đây là khu vực tập trung nhiều trẻ và thuận tiện trong đi lại. Đoàn thanh niên xã được giao nhiệm vụ quản lý và bảo quản duy trì điểm vui chơi.

Theo phân tích của ông Thế, trên địa bàn xã có sông Mã chạy qua, cùng hệ thống ao hồ dày đặc nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra đuối nước. Do vậy, quản lý, đảm bảo an toàn cho trẻ mỗi dịp hè không còn là việc riêng của mỗi gia đình, mà là nỗi lo chung của chính quyền địa phương. Trên thực tế, những năm qua đã ghi nhận

nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra. “Từ ngày được bàn giao, khu vực này luôn thu hút đông đảo trẻ em các lứa tuổi tham gia. Mặc dù giá trị không lớn, song chúng tôi đánh giá cao ý nghĩa của công trình. Vừa giúp trẻ em địa phương có điểm chơi an toàn, tránh xa các nguy cơ tai nạn thương tích. Đồng thời, cũng giúp nhiều phụ huynh yên tâm hơn để tập trung lao động sản xuất”, ông Thế nói.

Còn theo anh Quàng Văn Thiêm, Phó Bí thư Đoàn xã Nà Nhạn (TP Điện Biên Phủ), 2 khu vui chơi cho trẻ em mới được bàn giao tại bản Nà Ngám và Nà Nhạn. Các công trình đều đặt tại sân nhà văn hóa bản, tập trung đông dân cư, có nhiều học sinh, trẻ em.

“Đây là 2 bản đầu tiên của xã có điểm vui chơi. Trước đây, vào dịp hè, trẻ ở 2 bản này thường chạy nhảy ở các khu vực gần sông suối, đường quốc lộ rất nguy hiểm. Từ khi lắp đặt khu vui chơi, các em rất thích, hàng ngày đều tập trung về chơi đông vui. 12 bản còn lại đều mong muốn có được điểm vui chơi an toàn như vậy”, anh Quàng Văn Thiêm bộc bạch.

### **Từng bước hạ nhiệt**

Theo anh Hạng A Giàng, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Điện Biên, đây là công trình vui chơi dành cho trẻ em thứ 6 được khánh thành từ đầu năm đến nay. Mỗi công trình được xây dựng với nguồn kinh phí khoảng 15 – 20 triệu đồng, cùng công sức thiết kế, lắp đặt của lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương.

“Tại nhiều địa bàn trong tỉnh, nhất là ở vùng cao hiện còn thiếu trầm trọng sân chơi cho trẻ, đặc biệt vào mỗi dịp hè. Đó là lý do thời gian qua các cấp đoàn địa phương tập trung đầu tư xây dựng công trình điểm vui chơi mới đặt tại khu dân cư. Với mong muốn tạo ra sân chơi lành mạnh, an toàn để thu hút, giúp các em tránh xa mọi nguy hiểm khác”, anh Hạng A Giàng cho hay.

Không chỉ tranh thủ nguồn đầu tư hoặc tự nguyện đóng góp và huy động tổ chức, cá nhân, các cấp đoàn Điện Biên còn linh hoạt sáng tạo bằng nhiều hình thức, để thiết kế các đồ dùng, khu vui chơi an toàn, lý thú cho trẻ. Đơn cử như: “Hành trình thứ 2 của lớp xe” do Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp triển khai. Các mô hình điểm vui chơi đơn giản, an toàn, của Huyện đoàn Mường Ảng...

“Từ năm 2018 đến nay, chúng tôi thực hiện 12 điểm vui chơi cho trẻ tại nhà văn hóa các tổ dân phố, bản; 2 sân bóng đá (san mặt bằng, lắp khung thành, lưới, tài trợ bóng và đèn thấp sáng) tại khu vực vùng cao. Mặc dù, kinh phí còn hạn chế, các điểm vui chơi chưa có nhiều thiết bị nhưng cũng tạo sức hút với nhiều trẻ em đến sinh hoạt, vui chơi”, chị Ngô Thị Hải Yến, Bí thư Huyện đoàn Mường Ảng cho hay.

Tùy vào nguồn lực huy động được mà các công trình khu, điểm vui chơi cho thiếu nhi có tổng kinh phí đầu tư khác nhau. Tuy nhiên, sân chơi được công nhận phải đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn về an toàn, có tối thiểu từ 5 hạng mục, thiết bị vui chơi.

Chia sẻ điều này, anh Lò Xuân Hạnh, Trưởng ban Thanh, thiếu nhi trường học (Tỉnh đoàn Điện Biên) đồng thời thông tin: Các sân chơi hiện có tại địa phương gồm cầu trượt, bập bênh, thú nhún, xích đu, cầu lắc, xà đơn xà kép... Mỗi điểm đều được

lực lượng đoàn viên thanh niên bỏ công sức, kinh phí để lán nèn xi măng hoặc tạo mặt bằng đảm bảo an toàn. Mặc dù mới chỉ đáp ứng được phần nào nhu cầu thực tế, song đã giúp trẻ em ở mỗi địa bàn có công trình thêm những mùa hè ý nghĩa và an toàn hơn.

### **030. HÀ LINH/ ĐÓA SEN TRÊN NÚI HỪA NGÀI// Giáo dục và Thời đại.- Số đặc biệt giữa tháng 7/2022 - Tr.20+21**

**“Tôi sinh ra tại Nghệ An nên bố mẹ đặt tên là Sen. Ông bà mong muốn con gái sẽ giống như loài hoa này. Hoa sen sống được thì cần phải có nước. Còn Hừa Ngài lại là vùng đất cạn. Song có lẽ, chính nghịch cảnh đã khiến tôi càng trở nên kiên cường hơn...”, cô Sen tâm sự.**

#### **Những lớp học “chuyên cần”**

Chiều tháng 6 trên xã vùng cao Hừa Ngài, huyện Mường Chà (Điện Biên) mưa tầm tã. Cánh cổng Trường PTDTBT Tiểu học Hừa Ngài đóng im lìm, vắng ngắt. Phía bên trong, khu tập thể giáo viên vẫn còn rộn ràng tiếng cười nói của một vài thầy cô. Vừa tranh thủ sắp xếp đồ đạc, tư trang để lên đường về với gia đình, cô giáo Vũ Thị Sen (sinh năm 1987) tâm sự: “Đáng lẽ có thể về sớm hơn, nhưng chúng tôi nán lại, tranh thủ đi hết nhà học sinh để gặp gỡ phụ huynh. Vừa là để dặn dò họ chăm sóc, quản lý tốt con em trong dịp hè, hạn chế tối đa những thương tích không đáng có. Nhưng quan trọng hơn là thể hiện sự quan tâm, tạo tình cảm gắn kết thì sau vận động gì cũng dễ hơn”.

Cô Sen có tiếng ở trường do luôn “sở hữu” những lớp học chuyên cần. Lớp cô chủ nhiệm hiếm khi vắng học sinh, ngoại trừ các trường hợp ốm, đau, gia đình có việc chính đáng... Cô Sen cho rằng, mình “mát tay”, nhưng theo đồng nghiệp chia sẻ thì cô có cả bộ “bí kíp” được xây dựng, tích lũy sau nhiều năm gắn bó với địa bàn.

“Cứ mỗi địa bàn mới nhận phụ trách, tôi thường dành trọn những ngày đầu để đi hết các nhà trong bản, làm quen với từng phụ huynh, học sinh. Thời gian đầu, gần như ngày nào tôi cũng dậy từ khi gà cất tiếng gáy đầu tiên và kết thúc lúc bản làng đã chìm hẳn trong bóng tối”, cô Sen bộc bạch.

Để đảm bảo tính công bằng, mỗi năm nhà trường luân chuyển giáo viên giữa các địa bàn. Song ở bản nào cô Sen cũng thuộc từng nếp nhà. Ở đây, bà con sống rải rác, mỗi bản thường có vài chục hộ, song nhà cách nhà thậm chí lên tới cả cây số nên riêng việc đi lại đã mất nhiều thời gian và công sức. Dầu vậy, theo cô Sen mỗi ngày nếu không thúc giục, nhiều học sinh cũng chẳng đến lớp.

Rồi mỗi lần có học sinh nghỉ học không rõ lý do, cô lại tìm đến tận nhà, tận nương nắm bắt lý do, hoàn cảnh để cùng chia sẻ, tháo gỡ. Theo cô giáo Nguyễn Thị Thùy Dương, nhiều lần cô được nghe phụ huynh tâm sự rằng rất tin tưởng và yên tâm khi con, cháu học lớp cô Sen. Với người Mông không dễ gì có được lòng tin như thế.

“Trên thực tế thì năm học nào lớp cô Sen chủ nhiệm cũng luôn duy trì sĩ số tốt, có kết quả học tập, rèn luyện thuộc tốp đầu và được chọn làm điểm để xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực. Với cương vị vừa là giáo viên giảng dạy, vừa là Tổ trưởng chuyên môn khối 1, cô luôn sẵn sàng lắng nghe và sẽ chia kinh nghiệm nên đồng nghiệp đều quý mến”, cô Dương cho hay.

## Dành cả tuổi xuân ở Hừa Ngải

Cô Sen tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định năm 2009. Mặc dù cầm trong tay tấm bằng giỏi, song để tìm được công việc đúng với chuyên môn, nguyện vọng ở quê ngày ấy không mấy dễ dàng. Hoàn cảnh gia đình lại khó khăn. Bởi vậy, ngay khi nghe bạn bè nói lên Điện Biên sẽ có nhiều cơ hội, cô đã không ngần ngại nộp hồ sơ.

Khi biết mình trúng tuyển và được phân công về giảng dạy tại Hừa Ngải, cô Sen khóc vì vui mừng. Mặc dù, những thông tin “bập bõm” đầu tiên nghe được về vùng đất này đều là khó khăn, thiếu thốn. “Cùng quê với tôi cũng có nhiều anh chị lên Điện Biên làm giáo viên rồi. Đa phần đều kể khổ, nhưng đầu sao cũng còn hơn là học xong mà không có việc làm”, cô Sen nói.

Ngày đầu nhận công tác, cô Sen cùng bố bắt xe khách từ Nghệ An lên Điện Biên. Rồi thêm một lần xe khách từ thành phố đến huyện Mường Chà. Từ đây, 2 bố con bắt 2 chiếc xe ôm để đi xã. “Ngày ấy chưa có đường thuận lợi như bây giờ, cả chặng đi chỉ toàn thấy đá học. Ngồi phía sau, tôi đã cố bám chắc mà nhiều lúc tưởng bắn ra khỏi xe đến nơi. Hôm ấy cả 2 bố con ê ẩm hết người”, cô Sen nhớ lại.

Tối đầu tiên ở xã, trong ánh đèn pin lập lờ, cô thoáng thấy bố khóc. Nhưng ông vẫn động viên con gái cố gắng vượt hoàn cảnh, để có được công việc ổn định. Cô Sen bật bạch: “Biết bố rất thương tôi, nhưng ông không muốn con gái bỏ cuộc. Với lại, lúc ấy cả bố và tôi đều đều nghĩ cứ ổn định công việc, có biên chế rồi sau này sẽ tính tiếp”.

Hai ngày đầu nhận công tác, cô Sen được dạy ở điểm trung tâm để làm quen. Sau đó, Ban giám hiệu phân công cô về phụ trách điểm bản San Suối (nay là San Súi). Đây gần như là điểm khó khăn nhất, cách trung tâm xã hơn 10km. Cả tuyến là đường dân sinh đất đỏ xen lẫn đá học. Bền bỉ mỗi ngày đầu tuần, cô dậy từ 5 giờ sáng, ăn vội bát cơm nguội cho chắc dạ rồi “cuốc bộ” lên đường. Hành trang mang theo là chiếc ba lô, chứa đủ thứ. Từ quần áo, sách vở, đến cá khô, gạo... đủ phục vụ “cắm bản” trong 1 tuần.

“Ban đầu, tôi không có xe máy, nên chủ yếu toàn đi bộ. Có ngày mưa, đường trơn trượt đi rất mệt, lại ngã lên ngã xuống. Chân tay trầy xước, quần áo, ba lô bám đầy bùn đất. Ai đó từng viết “có một nghề bụi phấn bám đầy tay” khi nhắc về giáo viên. Nhưng tôi nghĩ, đây đủ hơn phải là “bùn đất bám đầy chân” nữa mới đúng”, cô Sen trải lòng.

Sau 3 năm công tác, cô Sen dành dụm tiền lương để mua chiếc xe máy phục vụ đi lại giữa các điểm bản và trường trung tâm. Vì tay yếu, đường khó lại không quen nên số lần ngã xe nhiều hơn đi bộ. Cô Sen sợ nhất là những cung đường dân sinh bám sườn núi, men theo vách đá.

Mỗi lần qua đoạn như thế, cô xuống xe, dắt bộ. Thế nên hành trình đi bản lại thêm mệt. Song cô bảo: “Mệt quá thì vứt xe lại đó, chứ chưa lần nào tôi nghĩ mình sẽ dừng. Vì phía trước còn có học trò đang đợi, mỗi em là một cuộc đời mà tôi có thể thay đổi...”.

Sau những hành trình như vậy, cô Sen dần dần dĩ, tự tin chạy xe trên những con đường quen thuộc. 8 năm sau ngày nhận công tác, cô đi hết các điểm bản, thuộc từng con đường. Suốt quãng thanh xuân ấy, cô Sen không lập gia đình.

Đều đặn mỗi ngày, sáng lên lớp, tối về phòng nghỉ công vụ của giáo viên. Thời gian rảnh, cô dành để xuống bản hỏi thăm cuộc sống bà con và học cách trở thành “người bản địa”. Từ việc học tiếng Mông, lên rừng lấy củi, lên nương thu hoạch lúa...

Đa phần các điểm bản ngày ấy đều chưa có điện, sóng điện thoại nên những tâm sự cứ chất chứa trong lòng ngày này sang tháng khác. Lâu lâu có dịp về trung tâm xã, cô tranh thủ gọi điện cho bố mẹ. Phần vì cảm xúc đã nguôi ngoai, lại không muốn bố mẹ thêm lo nên nội dung chính các cuộc gọi chỉ đơn giản là hỏi thăm sức khỏe và nghe động viên.

Trước thắc mắc về lý do tại sao không tìm cho mình hạnh phúc riêng, để có người bầu bạn, sẻ chia, cô Sen giải bày: “Thật lòng mà nói thì ai mà không muốn tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình. Từ ngày tôi vào, giáo viên trong trường hầu hết đều có gia đình. Nhiều lúc tủi thân ngồi khóc một mình. Nhưng rồi nghĩ tích cực lên thì lại thấy cũng tốt. Nhờ vậy mà suốt chặng đường ấy, tôi yên tâm dành trọn tâm huyết, thời gian, công sức cho học trò”.

### **Vì chữ “thương”**

Cô Sen tâm sự, suốt hơn chục năm qua, cũng đã vài lần thoáng xuất hiện suy nghĩ “bỏ cuộc” trong đầu. Đó là những lúc vượt vài km đường rừng đến tận nhà mà học sinh lại bỏ trốn; phụ huynh cấm lá xanh trước cửa ra đi không tiếp khách. Rồi khi ngã trầy trật trên đoạn đường tưởng đã quen. Những áp lực, buồn tủi mà không thể kết nối điện thoại với bất cứ ai, phải tự mình khóc bên ánh đèn dầu... Nhưng rồi, khát khao thay đổi cuộc đời của những đứa trẻ lấm lem, lấm lũi, sống trong nghèo khó lại “kéo” cô về thực tại.

“Học sinh ở đây lực học có phần hạn chế. Nhiều em thậm chí còn chưa thạo tiếng phổ thông thành ra giáo viên, nhất là lớp 1 hết sức vất vả. Nhưng có điều bọn trẻ rất ngoan, nghe lời cô giáo, nên mỗi lần gặp phải trường hợp dạy trước quên sau, tôi thấy thương nhiều hơn là bực”, cô Sen bộc bạch.

Theo cô Sen, ngoài kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thì điều quan trọng nhất mà một giáo viên tiểu học phải có đó là tình thương yêu, lòng nhân ái, tính chịu khó, kiên trì... Bởi tiểu học là lứa tuổi rất hiếu động, tinh nghịch và dễ bắt chước người lớn. Đặc biệt, học sinh người Mông lại nhút nhát, e dè, hạn chế giao tiếp.

Từ việc hiểu tâm lý chung của học sinh, cô Sen gần gũi, trò chuyện để phá bỏ “rào cản”. Rồi dựa trên điểm mạnh, yếu của từng em để có phương pháp uốn nắn, giáo dục phù hợp. “Tôi thường sắp xếp cho các em mạnh dạn ngồi cạnh những em nhút nhát. Trước tiên là để các em tự giúp đỡ, dung hòa lẫn nhau. Rồi sau mỗi giờ học, tôi lán lại trò chuyện, cô học tiếng trò, trò giao tiếp với cô. Nhiều em thấy thích thú với việc đó nên tự mở lòng với cô giáo”, cô Sen nói.

Khi không còn e ngại, bọn trẻ sẵn sàng chia sẻ với cô giáo mọi thứ. Gặp chuyện gì trong cuộc sống, các em đều tìm đến cô để kể và nhờ giúp đỡ. Khó khăn thường thấy nhất là bọn trẻ không có sách, bút, quần áo, dép... đến trường. Mỗi lần nghe vậy, cô lại tranh thủ các mối quan hệ để xin ủng hộ. Đôi lúc, cô dùng chính tiền lương của mình để mua.



Thầy giáo Nguyễn Thế Điệp, Hiệu trưởng nhà trường, nhận xét: Cô giáo Vũ Thị Sen là tấm gương tiêu biểu trong trường. Nhiều năm liền cô đạt giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, với những sáng kiến đổi mới thiết thực trong hoạt động dạy học của nhà trường. Điều đáng ghi nhận ở cô Sen là ý chí khắc phục mọi hoàn cảnh. Dù ở vai trò, nhiệm vụ nào, cô cũng luôn hoàn thành bằng cả cái tâm và lòng nhiệt huyết. Chính bởi vậy, từ ngày vào công tác, cô Sen luôn được giao chủ nhiệm lớp 1, bởi đây là nền tảng cho các năm học tiếp sau.

**Mỗi lần nhìn thấy học sinh đi chân trần hoặc mùa đông mặc mỗi manh áo mỏng đến lớp, trong khi mình thì đủ đầy tôi thương lắm. Ở trên này điều kiện sống đã thiếu thốn, thiệt thòi đủ thứ rồi. Nên tôi nghĩ, nếu không được đi học nữa thì chẳng biết đến bao giờ cuộc sống các em mới khác. Một phần vì nghĩ thế nên tôi ở lại. Còn giờ tôi đã có hạnh phúc, mái ấm riêng ở đây rồi, nên xác định gắn bó với vùng đất này thôi. - Cô Vũ Thị Sen.**